



ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

**แสบคนบ๋-บ๊โเบ่คึดคโคเวิด  
วิษณุ-ศักดิ์สยาม-ตรีณัฐกักตัว**

**ครูเื้อะกับคนบ๋นเทิงอีกอื้อ  
คลังเคอร์ฝับคังบ๋วมทมค!  
โฉมแคงรจว.เเ่ก้อกคามัน**

โควิด-19 รอบนี้ทำป่วนหนัก “1 รองนายกฯ-  
4 รัฐมนตรี” ประกาศกักตัว14 วัน หลังเป็นผู้สัมผัส  
เสี่ยงของกลุ่มผู้ติดเชื้อ ส่วนใหญ่เชื่อมโยงสถาน  
บันเทิงดงย่านทองหล่อ ด้าน “น้องฟ้าใส” พ็อาร์  
คนดังคริสตัลคลับ โพสต์ไทม์ไลน์ ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

**แสดมปี** ☆ *ต่อจากหน้า 1*

ระบุใครอยู่ใกล้ให้รีบตรวจเชื้อ ขณะที่คนบันเทิง โคนด้วย พร้อมใจประกาศกักตัวชื่อ “แสดมปี” กับ “ปีปี” โทศโใจรับติดเชื้อด้านสคบ.เปิดข้อมูลล่าสุด เจอคนติดโควิด-19 ในประเทศชยานไป 245 คน กระจายใน 16 จังหวัด กทม.แสดมปี 156 คน ขณะที่ “อนุทิน-พิพัฒน์” ยืนยันเดินทางกลับบ้านเที่ยวสงกรานต์ ได้ตามปกติไม่ต้องกักตัว

ไปลิวแล้วสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โครดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในไทย ที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อในประเทศวันเดียวกว่า 2 ร้อยคน กระจายไปตามจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศ และยังคงกระทบถึงงานบันเทิงและการเมือง เมื่อ กลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงทยอยประกาศกักตัวกันหริบ

**★ ไทยยอดติดเชื้อใหม่พุ่งกระชูด**

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โครดติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (ศบค.) รายงานเมื่อ เวลา ๑๐.๐๐ น. วันที่ 6 เม.ย. ว่าไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25๐ คน เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 245 คน ทั้งจาก การเฝ้าระวังและระบบบริการ และจากการค้นหา

เชิงรุกในชุมชน กระจายใน 16 จังหวัด ดังนี้ กทม. 156 คน นราธิวาส 30 คน สมุทรปราการ 20 คน ชลบุรี 18 คน สมุทรสาคร 7 คน ปทุมธานี-สระแก้ว- เชียงใหม่จังหวัดละ 2 คน นอกนั้นจังหวัดละ 1 คน ได้แก่ ตาก พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ชัยภูมิ และปราจีนบุรี ที่ เหลือเป็นผู้เดินทางจากต่างประเทศ 5 คน มาจาก มาดากัสการ์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน สาธารณรัฐเช็ก และตุรกี เข้าสถานที่กักกันที่รัฐ จัดให้ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้มียอดผู้ยืนยันสะสม 29,571 คน รักษาหายป่วยเพิ่ม 108 คน รวมหายป่วย สะสม 27,948 คน ยังรักษาตัวอยู่ 1,528 คน ยอด เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 95 ศพ

**★ ห่วงคนเดินทางช่วงสงกรานต์**

ต่อมา นพ.โอภาสการุณย์กัณท์อธิบดีกรม คบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ของไทยว่า ช่วงวันหยุด ยาวเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึงนี้ ประชาชนจำนวน มากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบปะญาติพี่น้อง ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ ผ่อนคลายให้เดินทางข้ามจังหวัดและจัดกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ได้ในบางกิจกรรม ได้แก่ พิธีสงฆ์น้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ แต่ เนื่องจากช่วงนี้ยังมีแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศยังคงมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากร้อยเปอร์เซ็นต์ ล้างมือ บ่อยๆ เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในที่มีคน อยู่ร่วมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ

**★ ย้ำให้ทั่วกิจกรรมตาม สธ.กำหนด**

นพ.โอภาสกล่าวด้วยว่า สำหรับแนวทางการ จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ การจัดพิธีรดน้ำ ดำหัว ขอให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร หลีกเลี่ยงจัดในที่ลับแคบ หรือในพื้นที่ห้องปรับอากาศ รดน้ำโดยเรียงแถว เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกคนและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน ส่วนการจัด กิจกรรมสงกรานต์ ยกเว้นการสาดน้ำ ให้มีการเว้น ระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกคน จำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร จำกัดเวลาตามสมควร ให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศ ระบายได้ดี จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ งดประแป้ง งดการเล่น ปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ โดยเฉพาะ ในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่สำหรับกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรค ติดต้อจังหวัด ทั้งนี้ ขอให้จัดกิจกรรมโดยเน้น “วัน รด พรหม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของไทย

**★ โพลชี้เข้าฝับไม่สวมหน้ากาก**

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมอนามัยเปิดเผยว่า จากผลการสำรวจอนามัยโพล เกี่ยวกับพฤติกรรมการสวมหน้ากากของประชาชนในการ ป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-4 เม.ย. จากผู้ตอบจำนวน 7,705 คน พบว่า ภาพรวมประชาชนสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อไป ที่สาธารณะร้อยละ 92.3 สวมหน้ากากเมื่อไปขนส่ง สาธารณะร้อยละ 94.5 สำหรับสถานที่ที่ประชาชน ไม่สวมหน้ากากมากที่สุด ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้องลมว้าฟิตเนส โรงยิม และสถานที่ท่องเที่ยว ตามลำดับ

**★ “อนุทิน” ยืนยันไม่มีล็อกดาว์น**

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รุมว.สาธารณสุขกล่าวถึงการจัดโซนในพื้นที่ต่างๆ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ว่า ศบค. ชุดเล็กได้ ประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว คงจะไม่มี การล็อกดาว์นหรือกักตัว หากไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ ที่มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ก็ใช้ชีวิตตามปกติ จริงๆแล้วสงกรานต์เป็นประเพณีก็ให้กลับไปขอพร บูพการีผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ใช่กลับไปสนุกสถานเฝ้า หรือไปเที่ยวในสถานที่มีคนหมู่มาก ในช่วงนี้มี การระบาดโควิด-19 ค่อนข้างเยอะ ขอให้พยายาม หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุม ที่มีคนหมู่มาก ส่วน การเดินทางเป็นเรื่องปกติ พื้นที่สีแดงคือร้านอาหาร เปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามให้มีการจัดการแสดง มิดนตรี มีการเต้นรำกัน





ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ทุกอย่างต้องปิดก่อนเวลา 21.00 น. และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดเพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนส่วนใหญ่ ซึ่งหลังสงกรานต์สิ่งที่เห็นคือการติดเชืลดลงและอุบัติเหตุก็ลดน้อยลงด้วย หากสถานการณ์กลับมามีกิจกรรมทางสาธารณสุขก็จะรีบผ่อนคลายมาตรการให้เร็วที่สุด

★ เดินทางได้ไม่กักตัวแต่อย่ารักสนุก

พร้อมกันนี้นายอนุทินยังย้ำด้วยว่ากรณีคนในกทม. และพื้นที่เสี่ยงเดินทางไปไหนก็ไม่มีการกักตัว เรากักตัวเฉพาะคนที่ติดเชื้อและคนที่มีความเสี่ยงสูงอย่าเพิ่งรักสนุกเกินไปเราเห็นว่ามีมาจากกลุ่มไหน ซึ่งบางคนแยกภาชนะไม่ใช่ร่วมกันแต่การใช้น้ำแข็งล้างเดียวกันก็ติดได้ พอแก้วต่อมาเชื่อมั่นกันมาด้วยอย่างที่ว่าหลงเหลือมีคน 240 คน ติดแล้วสัก 148 คนก็ไม่ได้แล้ว และยังมีคนตัวว่าอย่างไปสนใจกระแสข่าวมีคนระดมตัวจับกุมตัวเข้าไปเกี่ยวข้องกับใครก็ไม่สมควรไปเที่ยวในสถานที่ที่มีความเสี่ยงทั้งนั้น เมื่อรู้ข้อแล้วตรงไหนเป็นจุดเสี่ยง ต้องพยายามเลี่ยงในช่วงนี้ หากถึงเดือน มิ.ย. วัคซีนมาและฉีดกันถ้วนหน้าค่อยกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม แต่ช่วงนี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังต้องยกการ์ดกันสูง

★ กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์ได้ปกติ

ขณะที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขอคนไทยอย่าลืมนัดที่จะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แม้ขณะนี้จะเริ่มมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ และชายางกว้างไปหลายพื้นที่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความเสี่ยงที่จะมีการเดินทางและหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งแต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่สลดไม่ประมาทหน้ากานอนามัยและล้างมือบ่อยๆสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในประเทศมากที่สุด ก่อนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยเดินทางเข้าประเทศตามมาตรการที่กำหนด

★ คนบันเทิงตกหนักกักตัวเพียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้คนบันเทิงจำนวนมากต้องกักตัวที่บ้าน หากแต่ยังคงมีบางรายที่เดินทางไปต่างประเทศด้วย โดยตลอดวันคนบันเทิงพากันโพสต์ในไอจีส่วนตัวประกาศกักตัว 14 วัน เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงผู้ที่ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เริ่มจาก น.ส.จ.จ.จิตต์ อินทุ์ หรือบอมบี้ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายดูแลและพัฒนาศิลปินบริษัท นาตาว บางกอก จำกัด ที่ยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ นาตาว บางกอก ประกาศให้พนักงานและนักแสดงบริษัท นาตาว บางกอก และบริษัท นาตาว มิวสิค ทุกคนกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-18 เม.ย. และเลื่อนการร่วมงานของนักแสดงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อทั้งหมดจนกว่าจะพ้นระยะที่กักกันคน ทั้งนี้ ผลตรวจนักแสดงที่ใกล้ชิด ได้แก่ ต๋อง-ธนาภ สิริธนาขจร และสกาย-วงศิรวี นทีธร ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 เช่นเดียวกับก้องกัญญาชีวี "สงครามดอกไม้" ทางช่อง GMM 25 มีนักแสดงประกอบติดเชื้อ

โควิด-19 ทำให้นักแสดงอาชีพ-เคอเนตัม สวัสดิศุลกุลเกิด-เมทินี กิ่งโพยม พิม-ซอนย่าคูลิ่ง ประกาศกักตัวด้วยแม้ผลตรวจเบื้องต้นออกมาเป็นลบ

★ ยกเลิกงาน-กักตัว คู่จิ้น "ไบรท์-วิน"

ขณะที่บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด (GMM TV) ชี้แจงว่า ให้ทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำงานในวันที่ 2๑ มี.ค.ซึ่งมีผู้ติดเชื้อมาเข้าฉากไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยทันที แต่กลุ่มนักแสดงทั้ง คริส-พัธวิศแสวงไพริธินันท์-อรุณพันธ์ พูลสวัสดิ์ เพ็ชต์-พัทธฉณย์ จันทร์เงิน จูน-วรรณวิมล เจนอัศวเมธี และเอิร์น-ปริยาก็ทยอยล่อสุวรรณศิริ ไม่ได้มีคิวเข้าฉากซีรีส์เรื่องนี้ในวันดังกล่าว จึงไม่ได้เจอกับนักแสดงที่ติดเชื้อ พร้อมกันนี้ก็ประกาศขอยกเลิกงานคู่จิ้นสายวายชื่อดัง ไบรท์-วชิรวิทย์ ชิวอารี และ วิน-เมธวิน โอกาสเยี่ยมขรเนื่องจากทั้งคู่ได้ไปร่วมงานกิจกรรมที่วิลล่า เดอ บัว เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมา และมีผู้ร่วมงานท่านหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 จึงให้ไบรท์-วิน และทีมงานที่ทำงานในวันนั้นทุกคนไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวเป็นเวลา 14 วันด้วย

★ นักร้องดังกักตัวอีกหลายคน

นอกจากนี้ยังมีนักร้องศิลปินที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง อาทิ ย่านทองหล่อ ต่างออกมาประกาศแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ยกเลิกงานเพื่อกักตัว 14 วัน และเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 อาทิ วงไทยเทเนี่ยม เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านแอมเมอร์รัลด์ ซอยทองหล่อ 13, แสตมป์-อภิวัชร เอื้อถาวรสุข แสดงดนตรีในงานเลี้ยงที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ทองหล่อ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ขณะที่ธนิศารวมวิมล หรือดา เอ็นโดรฟิน ประกาศยกเลิกโชว์พร้อมกักตัว 14 วัน หลังทีมงานติดเชื้อโควิด-19 โดยต่อมาดา เอ็นโดรฟิน โพสต์รูปคู่กับแฟนหนุ่ม เดนิส เตโชภาส หรือเดนิส ไทยคุณ ศิลปินฮิปฮอปฝั่งโชว์ผลตรวจโควิด-19 แบบไร้ที่หู ซึ่งผลเป็นลบทั้งคู่ ด้านนักแสดงสาว เอิร์น-กัณทิลา พุกกลิ่น ก็ขอยกเลิกงาน พร้อมกักตัว 14 วันหลังจากไปทวีปทะเลเมื่อวันที่ 2 เม.ย.และเชอมนุชกุลที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 พร้อมไปตรวจหาเชื้อผลเป็นลบ และจะเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีกครั้งในวันที่ 15 เม.ย.นี้

★ "ปีโป้-แสตมป์" รับผิดชอบโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักแสดงหนุ่มขวัญใจวัยรุ่น ปีโป้-ณัฏฐ์ ปรเมธีเจริญโรจน์ โพสต์ไอจี

ส่วนตัวระบุว่า ตอนนี้ผลการตรวจหาเชื้อออกมาเป็น Positive/Detected (ติดเชื้อ COVID-19) ซึ่งปีโป้ได้ลิสต์ใหม่ไลน์ของตนเองตั้งแต่วันที่ 1 ได้พบกับผู้ติดเชื้อ เมื่อวันที่ 2-5 เม.ย. เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบและระมัดระวังตัวกันก่อนเพื่อความรวดเร็ว ส่วนวันที่ 6 เม.ย. นักแสดงหนุ่มระบุว่าเดินทางไปรพ.กรุงเทพ เมื่อเวลา 18.00-14.30 น. เพียงคนเดียวและเดินทางกลับบ้านทันที โดยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวทั้งหมดต้องขอโทษทุกคนที่ไปได้พบเจอ รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่ปีโป้ได้เข้าไปใช้บริการด้วยนะครับที่อาจทำให้เดือดร้อนและได้รับผลกระทบทั้งนี้ปีโป้ไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ ทองหล่อ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ซึ่งทราบภายหลังว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ร่วมงานนี้ด้วย เช่นเดียวกับนักร้องหนุ่ม แสตมป์-อภิวัชร เอื้อถาวรสุข โพสต์ในไอจีส่วนตัวเปิดเผยผลตรวจว่าผลเป็นบวกคือพบเชื้อตอนนี้กำลังเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อไปพร้อมกันนี้ได้เขียนเรียงใหม่ไลน์อย่างละเอียดแจ้งให้แฟนคลับที่ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้บุคคลที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเขา หรืออยู่ในสถานที่ที่ไปช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ระมัดระวังตัว และรีบเดินทางไปตรวจหาเชื้อกันต่อไปได้เร็วที่สุด รวมถึงขออภัยทุกคนและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ และขอให้ทุกคนปลอดภัย

★ "ฟ้าใส คริสตัล" เปิดใหม่ไลน์ตัวเอง

วันเดียวกัน น้องฟ้าใส พ็อบสาวดาวดังของคริสตัลคลับ ผับหรูย่านทองหล่อ ซึ่งมีบุคลิกระดับไอโพจากหลายวงการเข้าไปเกี่ยวกับไอทีโพสต์เฟซบุ๊กประกาศว่า ตนติดเชื้อโควิด-19 พร้อมระบุว่าหากใครที่อยู่ใกล้หรือสัมผัสคนตัวให้รีบไปตรวจหาเชื้อโควิดพร้อมแยกอาการและใหม่ไลน์ด้วยว่าเริ่มมีอาการใช้ตั้งแต่วันที่ 2๑ มี.ค. แต่คิดว่าพักผ่อนน้อยเพราะทำงาน 4-5 ติดต่อกัน และมีไข้มาอีก 2 วัน จนวันที่ ๒๓ มี.ค.ใช้ลดลง ไม่มีอาการ จึงออกมาเที่ยวในวันที่ 1-2 เม.ย. กลับจากเที่ยวมีอาการไอกับเสียงเปลี่ยนวันที่ ๓ เม.ย.ไปตรวจ และพบเชื้อวันที่ ๕ เม.ย. ส่วนใหม่ไลน์ที่ระบุไว้คือ วันที่ 25-27 มี.ค.ทำงานที่คริสตัลคลับ วันที่ 28 มี.ค.ไปที่ The Cassette Sky Bar ต่อด้วย TOPONE วันที่ 29-30 มี.ค. คริสตัลคลับ วันที่ ๓๑ มี.ค. พักอยู่ที่ห้อง วันที่ 1 เม.ย. ไป SNAIL ต่อ Babyface วันที่ ๒ เม.ย.ไป TOPONE Club ตั้งแต่วันที่ ๓ เม.ย.อยู่ที่ห้องไม่ได้ออกไปไหนจนรู้ผลว่าติดเชื้อโควิด-19

★ "กัณทิลา" ยืนยันไม่ใช้รมต.เที่ยวทองหล่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรคภูมิไจไทย (ภท.) โดนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม เลขานุการพรคภูมิไจไทย ให้สัมภาษณ์ปฏิเสธพร้อมส่ายหน้ายืนยันว่าไม่ใช้รัฐมนตรีที่เดินทางไปย่านทองหล่อตามที่มีกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้ "ถ้าไปพบที่รวงแล้ว" ขณะนี้ร่างกายแข็งแรงดี และได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 โดสแล้ว เรื่องนี้ไม่ได้หนีบอกมาพดลกันคนละครึ่งมนตรี (ครม.)





ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

เพราะตั้งแต่มีกระแสข่าวดังกล่าวยังไม่ได้มีการประชุม ครม.และไม่ทราบว่าใครไปปล่อยข่าวหรือมีเจตนาอย่างไร

**★ กักตัวอ่างน้ำที่จังหวัดอุดร**  
ต่อมาในช่วงหัวค่ำผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ว่า ขณะนี้จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.เป็นต้นไปถึงวันที่ 20 เม.ย. เนื่องจากทางทีมงานหน้าห้องที่ติดตามโทร.มาแจ้งว่าไม่สบาย และไปรับการตรวจมาพบว่าผลเป็นบวกและต้อง แอดมิท ดังนั้นจึงได้แจ้งทีมงานหน้าห้องและตำรวจ ติดตามทุกคนให้ไปตรวจ และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะกักตัวที่บ้านพักจังหวัดบุรีรัมย์ และไปตรวจทันทีซึ่งผลออกมาว่าเป็นลบ อย่างไรก็ตาม จะตรวจเป็นระยะจนครบ 14 วัน ซึ่งได้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีแล้ว ยืนยันว่าการกักตัวครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ กระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นในรัฐมนตรีที่ไปเที่ยว กลับที่ท่องเที่ยวที่ผ่านมามากันได้ระมัดระวังทำตาม มาตรการทุกอย่างนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทีมงานห้อง จิตวิทยาเข้าเพื่อที่กระทรวงคมนาคมทั้งหมดด้วย

**★ กทม.เร่งฉีดวัคซีนย่านทองหล่อ**  
วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม.กล่าวหลังตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 ให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการใน พื้นที่เขตวัฒนาพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัฒนาทองและตรวจเยี่ยม หน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 บริเวณไออาร์ริมา ทองหล่อ 10 เขตวัฒนาว่าจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลัสเตอร์ย่านทองหล่อ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีน ได้เห็นชอบ การให้ใช้วัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์ย่านทองหล่อ 4,200 โดส หรือกลุ่มเสี่ยง 2,100 คน โดยให้บริการฉีดวัคซีนตามรายชื่อที่สำนักงาน เขตวัฒนาและ สน.ทองหล่อ กำหนดไว้เพื่อลดความหนาแน่นแออัด ในช่วงเช้า 150 คน ช่วงบ่าย 150 คน รวม 300 คน วัคซีนที่นำมาฉีดให้ประชาชนเป็น วัคซีนซิโนแวคจะฉีดให้ผู้ที่อายุ 18-59 ปีภาพรวม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนในวันที่ 7-9 เม.ย. จะไปให้บริการที่ลานกีฬาสวนสราญุ์สามารถให้บริการ ฉีดวัคซีนได้วันละ 600 คน รวมทั้งสิ้น 1,800 คน ผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกจะต้องรับวัคซีนเข็ม ที่ 2 ภายใน 2-4 สัปดาห์ โดยผู้ที่มารับวัคซีนวันนี้ ต้องมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 28 เม.ย.

**★ สุพรรณฯพบติดเชื้อใน รพ.อ้อ**  
ตลอดวันผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีรายงานผู้ติดเชื้อในสถาบันแห่งใน กทม. โผล่กระจายหลายจังหวัด โดยศูนย์ปฏิบัติการฯโควิด-19 จังหวัดสุพรรณบุรี ออกประกาศพบผู้ป่วยยืนยันผลในอำเภอเมือง สุพรรณบุรีอีก 5 คนและเป็นการพบการระบาดเป็น กลุ่มก้อนในช่วงระยะเวลา 5 วัน (2-6 เม.ย.) ที่ผ่านมา

มีผู้ป่วยแล้วรวม 30 คน มีทั้ง นศ.แพทย์ฝึกงาน พยาบาล แม่บ้านในโรงพยาบาล ซึ่งการระบาดใน ครั้งนี้เริ่มมาจากผู้ป่วยยืนยันจากนครบุรีเดินทาง ไปเที่ยวกับเพื่อนที่อยู่ในสุพรรณบุรี ซึ่งต่อมาติดเชื้อ โควิด ๑ คนจนเป็นผู้ป่วยรายที่ 34-42 ของสุพรรณบุรี ผู้ป่วยชุดนี้ได้มีการทำกิจกรรมไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ด้วยกันและมาร่วมงานวันเกิดของเพื่อนในสุพรรณบุรี จนทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดสัมผัสติดเชื้อ โดยพบว่าจุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือใน รพ.ศูนย์เจ้าพระยาบรมราช พบมี ผู้ติดเชื้อภายในโรงพยาบาลหลายราย

**★ ชลบุรีอ่วมป่วยเพิ่ม 23 คน**  
ด้านศูนย์ปฏิบัติการ โควิด-19 จังหวัดชลบุรี รายงานเมื่อวันที่ 6 เม.ย.ว่า มีรายงานผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มเติม 23 คนเป็นผู้สัมผัสเชื่อมโยงคลัสเตอร์ คริสต์คลับ 17 คน (เป็นชาวญี่ปุ่น 4 คน ไทย 13 คน) และเป็นพนักงานในร้านคริสต์คลับ กทม.อีก 1 คน ทำให้ขณะนี้ จ.ชลบุรี มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชื่อมโยง สถาบันแห่งแล้ว 82 คน โดยเป็นผู้ติดเชื้อมาจาก ร้านคริสต์คลับ 8 คน กับคืนหาผู้สัมผัสมาตรวจหาเชื้อ พบอีก 24 คน และใน 82 คนนี้เป็นผู้ที่มีการป่วย 11 คน และไม่มีอาการ 21 คน สำหรับใหม่ไลน์ของ ผู้ติดเชื้อ พบเป็นผู้สัมผัสกับผู้ทำงานในสถาบันแห่ง บารี ผับ ที่ กทม. 1 คน เป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อที่ เดินทางกลับจาก จ.สมุทรสาคร และงานเอนเตอร์ไชน์ ที่ประกาศไปเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2 คน เป็นผู้ติดเชื้อ ที่อยู่ต่างจังหวัด เข้ามาขอรับการรักษาที่ จ.ชลบุรี 2 คน (ระยอง และ กทม.) และมีการค้นหาและสังตรวจ ผู้สัมผัสเพิ่มเติม 16 คน อยู่ระหว่างรอผลตรวจ พร้อมกันนี้ขอให้พนักงานในสถาบันแห่งในอำเภอ ศรีราชา อำเภอบางละมุง และอำเภอเมืองชลบุรี ทุกท่านไปตรวจหาเชื้อโควิด-19

**★ สระแก้วหาโควิดบานปลาย**  
ส่วนที่ห้องประชุมสระแก้ว ศาลากลางจังหวัด สระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทราผวจ.สระแก้ว พร้อมด้วย นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว และ นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระพุทธพรราชสระแก้ว ร่วมแถลงข่าว พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 2 คน เป็นรายที่ 7 และ 8 ของจังหวัด คนแรกเป็นชายไทย อายุ 44 ปี อาชีพ ผู้จัดการร้านโบว์ลิ่งเป็น ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย ยืนยันรายที่ 6 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อมีความเชื่อมโยง กับคริสต์คลับ ทองหล่อ กทม. ส่วนผู้ป่วยรายที่ 7 เป็นหญิงไทย อายุ 35 ปี ภรรยาของผู้ป่วยรายที่ 7 อาชีพแม่บ้าน ทั้งคู่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น 123 คน เป็นเสี่ยงสูง 28 คน คือ ลูกชาย บิคา มารดา ของผู้ป่วยรายที่ 7 ผู้บริหาร พนักงาน ร้านโบว์ลิ่งผับ และเพื่อนร่วมกินข้าว เสียค่า 100 คน และยอมรับ ว่าตอนนี้มีผู้ป่วยโควิดเข้ารับรักษาใน รพ.กว่า 20 คน ซึ่งอยู่ระหว่างการหาใหม่ไลน์ พร้อมตั้งเตรียมใช้ ศูนย์แพทย์แผนไทยเป็น รพ.สนาม หากสถานการณ์ บ้านปลาย

**★ “ครีษ” ประกาศกักตัวด้วย**  
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า จากกรณีมีการโพสต์ในโลกโซเชียลว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 ไปร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ครีษ เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่ เมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมา ต่อมาผู้สื่อข่าว ได้รับการเปิดเผยจาก น.ส.ครีษว่าตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. เป็นต้นไปจะหยุดปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากได้รับแจ้ง จากผู้ที่เข้าร่วมร่วมแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับ ตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษา ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.ที่ผ่านมาที่เปิดบ้านในจังหวัดสระแก้วต้อนรับ บุคคลที่เข้าร่วมร่วมแสดงความยินดี ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงขอหยุดการทำงานที่ ศธ.และกักตัว พร้อมกับไปตรวจคัดกรอง ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ผลเป็นลบ หลังจากนั้น ตนจะปฏิบัติงานและส่งงานด้วยระบบ Zoom แทน โดยเป็นการ Work Form Home

**★ “วิษณุ” ลาประชุม ครม. กักตัว 14 วัน**  
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ถึงกรณี น.ส.ครีษ เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ขอ กักตัว 14 วัน ว่า เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ได้ร่วมการประชุมกับ น.ส.ครีษ ที่กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างประชุม ใต้นักกอนามยอยู่ตลอด แต่หลังจากนี้ตนจะไปตรวจหาเชื้อ โควิดด้วยเช่นกันและได้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวแล้ว แพทย์ระบุว่ายังไม่จำเป็นต้องกักตัวแต่ตนจะขอ กักตัว เป็นเวลา 14 วัน โดยจะลาการประชุม ครม. วันที่ 7 เม.ย. จะทำงานอยู่กับบ้าน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. และหลังเปิดมาหลังสงกรานต์กลับมาทำงานได้พอดี

**★ “ครูโอ๊ะ” ลา กักตัวอีกคน**  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุม ครม. วันที่ 7 เม.ย. มีรัฐมนตรีลาการประชุมและติดภารกิจหลายคน โดยมีรัฐมนตรี 4 คน ที่ลาเพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วัน คือนอกจากนายวิษณุ เครืองาม รอง นายกฯ น.ส.ครีษ เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม แล้ว ยังมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ด้วย โดยนายกฯ จะเป็นประธานการประชุม ครม.ตามปกติแต่เปลี่ยน มาเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แทน ทั้งนี้ นางกนกวรรณกล่าวว่า ได้ขอลาการประชุม ครม.เรียบร้อยแล้ว หลังจกเมื่อวันที่ 5 เม.ย. ร่วมประชุมกับ น.ส.ครีษและวันที่ 7 เม.ย. จะเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลด้วยส่วนการกักตัวนั้น เนื่องจากได้รับการฉีดวัคซีนโควิดครบ 2 โดสแล้ว กรมควบคุมโรคระบุว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนครบสามารถ กักตัวได้ 7 วันแต่เพื่อความแน่ใจจะสอบถามแพทย์ อีกครั้งว่าต้องกักตัวเป็นเวลากี่วัน ยืนยันตนดูแลตัวเอง และระมัดระวังอย่างดี จึงไม่มีความกังวล





ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๒)

**แสดตมปี** **☆ ต่อจากหน้า 11**

**★ เกลิมชัย-5 ส.ส.ปชป.ประกาศกักตัว**  
 ต่อมาเวลา 21.40 น. นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมเพื่อน ส.ส.ประกาศกักตัว 14 วันเนื่องจาก เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับพรรคภูมิใจไทย ในวันครบรอบวันก่อตั้งพรรค โดยเดินทางไปพร้อมกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯและเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ร่วมเดินทางไปด้วยคือนายนริศ ชำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง นายเดโชคม ขาวทอง ส.ส.สงขลา พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลาและนายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งหมดยกกักตัว 14 วัน ไม่เข้าร่วมประชุมรัฐสภา

**★ ผับบ้านโป่งเปิดชัย ก.ม.**  
 ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าแม้จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มในสถานบันเทิงยามราตรีแต่ยังพบสถานบันเทิงบางแห่งฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดอยู่ โดยเมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 5 เม.ย. นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงศ์เกตุ ใจ ผกก.สภ.บ้านโป่ง นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านอาหารกึ่งผับ Pee 1 (พีหนึ่ง) ถนนเสียบทางรถไฟ เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง หลังได้รับรายงานทางร้านจัดคอนเสิร์ตวง "แคลช" ฝ่าฝืนคำสั่งของทางจังหวัดราชบุรี พบกลุ่มนักเที่ยวชายหญิงกว่า 700 คน แออัดอยู่ภายในร้านและนอก้าน สั่งปิดบริการ และทำการตรวจค้นพบยาเคตามีนลูกทิ้งในชักโครกห้องน้ำ โดยนายยุทธพรเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทราบว่าจะมีการจัดคอนเสิร์ต จึงมอบหมายปลัดอำเภอ นำคำสั่งจังหวัดราชบุรี ห้ามจัดคอนเสิร์ต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จนมาทราบว่ามีฝ่าฝืนคำสั่งจัดคอนเสิร์ตประสานตำรวจเข้าจับกุม ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับสถานบริการดังกล่าว และตนจะเสนอ ผวจ.ราชบุรี ให้มีคำสั่งปิดสถานบริการดังกล่าวด้วย

**★ เชื้อญี่ปุ่นจ่อเจอร์สลอก 4**  
 สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก ณ วันที่ 6 เม.ย.พบว่า

ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมายอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 5 แสนคน ทำให้มียอดสะสมรวมทั่วโลกพุ่งไปกว่า 192.4 ล้านคน รักษาหายกว่า 106.7 ล้านคน เสียชีวิตสะสมกว่า 2.87 ล้านคน โดยประเทศที่ยังมีสถิติผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุด 5 อันดับแรกคือ สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย ฝรั่งเศส และรัสเซีย ขณะที่ญี่ปุ่น นายโคจิ วาคะ ที่ปรึกษาด้านโรคติดต่อของรัฐบาลยอมรับว่าจังหวัดโอซากา พื้นที่ท่องเที่ยวชื่อดัง กำลังได้รับผลกระทบหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด-19 กลายพันธุ์จากอังกฤษ แม้ยังไม่มี การเปิดเผยตัวเลขที่ชัดเจน แต่กรณีนี้เรียกว่าไวรัสกลายพันธุ์ที่ติดต่อดีง่ายกว่าเดิมและวัคซีนป้องกันโควิด-19 อาจใช้ไม่ได้ผล ทำให้มีผู้ป่วยอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางการท่องเที่ยวถึงสิ่งถือความแบบจำกัดพื้นที่แล้วตั้งแต่วันที่ 5-30 เม.ย.นี้ ขณะที่รัฐบาลเร่งประชุมหารือจะรับมือการระบาดระลอก 4 ในเร็ววันนี้เช่นไร และจะนำมาตรการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับกรุงโตเกียวอย่างไร เนื่องจากอีกราว 100 วัน จะเริ่มงานแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว โดยล่าสุดเกาหลีเหนือประกาศถอนตัวไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วม โดยให้เหตุผลว่าคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬา



# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



▲ **คุมเข้ม...พล.ต.อ.อัศวิน** ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. นำคณะผู้บริหาร กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเขตวัฒนา พร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กลีนนิ่งและนำรถพระราชทานชีวนิรภัย ทำการตรวจหาเชื้อพนักงาน 1,177 คน และฉีดวัคซีนให้ฟรี คาดจะใช้เวลา 4 วัน จึงจะรับวัคซีนได้ครบทุกคน



# เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

นักร้องแสบตมบ่ป่วยโควิด  
คนบันเทิงแห่ตรวจโกลาหล  
บอส'นาดาวบางกอก'ยันตัวประกอบซีรีส์ติดด้วย  
คลัสเตอร์ทองหล่อ-อหุทินันไม่ล็อกดาวน์

ผวา ระบาดรอบ 3 คลัสเตอร์ทองหล่อ-อหุทินัน ซลบุรี  
ติดเชื้อ 23 คน ระยอง 1 ราย อชญา 1 คน เป็นผู้บริหาร  
ชาวญี่ปุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ สระแก้ว 2 คน ส่วน  
ราชบุรีร้านอาหารจัดคอนเสิร์ตไม่สนโควิดเสีย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน  
ตะลึง พบนักเที่ยวชายหญิงกว่า 700 คน ◆ อ่านต่อหน้า 2



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

**โควิด □ ต่อจากหน้า 1**

“สพค.” เผย ติดเชื้อพุ่ง 250 คน พบในกรุงเทพฯ มากสุด 156 ราย “อนุทิน” ลั่นยังไม่ล็อกดาวน์ เตือน สกปรกอย่าสนุกเกินไป ย้ำพื้นที่สีแดงกลับบ้านไม่ต้องกักตัว “รพ.ศร.” กักตัว 14 วัน หลังมีคนมาแสดงความยินดีรับตำแหน่งติดเชื้อ “ศักดิ์สยาม” ปิดไม่เที่ยวผับ ย่านทองหล่อ “ผู้บริหาร บ.นาวา บางกอกฯ” ติดโควิด แจง โทมไลน์ยื่น บริษัทสั่งกักตัว คารา-พนักงาน 14 วัน “ซีริสสงครมดอกไม้” รุ่น นักแสดงป่วย “สิดปิ่น-นักร้อง” คว้าตรวจหาเชื้อโควิด พร้อมยกเลิกงาน-กักตัว 14 วันทันที

**◆ ติดเชื้อพุ่ง 250 คน**  
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. รายงานสถานการณ์ว่าวันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 250 ราย รวมยอดสะสม 29,571 ราย หายป่วย 27,948 ราย ยังรักษาอยู่ 1,528 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยอดคงที่ 95 ศพ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 250 ราย แบ่งเป็น 1.จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 90 ราย ในจำนวนนี้แยกเป็นกรุงเทพฯ 37 ราย เชียงใหม่ 2 ราย ตาก 1 ราย พระนครศรีอยุธยา 1 ราย นนทบุรี 1 ราย ปทุมธานี 2 ราย ลพบุรี 1 ราย สมุทรปราการ 7 ราย กาญจนบุรี 1 ราย นครปฐม 1 ราย ชลบุรี 15 ราย สมุทรปราการ 19 ราย ชัยภูมิ 1 ราย และปราจีนบุรี 1 ราย 2.จากค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 155 ราย แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 119 ราย สมุทรปราการ 1 ราย ชลบุรี 3 ราย สระแก้ว 2 ราย และนราธิวาส 30 ราย และ 3.มาจากต่างประเทศ 5 ราย ขณะที่สถานการณ์ทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อรวม 132,404,946 ราย รักษาหาย 106,691,184 ราย เสียชีวิต 2,873,540 ศพ สหรัฐติดเชื้อสูงสุด 31,490,563 ราย โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 114

**◆ ย้ายย้ายสนุกเกินเหตุ**  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการจัดโซนในพื้นที่ต่างๆ ว่า มีการจัดโซนหลาย ๆ สีและใช้มาตรการต่างๆ ตามสีที่วางไว้ สบค.ชุดเล็กประชุมร่วมกับ สธ.แล้วคงไม่มีการล็อกดาวน์หรือกักตัว หากไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อเป็นจำนวนมาก อาจต้องเฝ้าระวังใช้ชีวิตตามปกติ ทั้งนี้การติดเชื้อช่วงหลังเกิดจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ต้องระวัง

ต่อคำถามใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความกังวลว่าเมื่อกลับมาเป็นสีแดงแล้วจะเป็นอย่างไร นายอนุทิน ตอบว่า สงกรานต์จริง ๆ แล้วประเพณีให้กลับไปขอพรบุพการีผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ใช่กลับไปสนุกเฮฮาเกินเหตุหรือไปเที่ยวในที่ที่คนหมู่มากในช่วงที่มีการระบาดโควิดค่อนข้างมาก พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีการชุมนุมที่มีคนหมู่มาก

ต่อคำถามเมื่อมีการประกาศเป็นพื้นที่สีแดงแล้ว แต่คนสบายใจว่ายังสามารถเดิน ทางกลับภูมิลำเนาได้ นายอนุทิน ตอบว่า การเดินทางเป็นเรื่องปกติพื้นที่สีแดงคือร้านอาหารเปิดได้ถึงเวลา 21.00 น. และห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามให้มีการจัดการแสดงมีดนตรี มีการเต้นรำกันทุกอย่างต้องปิดก่อนเวลา 21.00 น. และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เพื่อให้ทำให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนส่วนใหญ่ ทุกคนต้องช่วยกันหลังสงกรานต์สิ่งที่เห็น คือการติดเชื้อลดลงและอุบัติเหตุลดน้อยลงด้วย เราไม่ได้สูญเสียอะไร หากสถานการณ์กลับมากักตัว สธ. จะรีบผ่อนคลายมาตรการให้เร็วที่สุด

**◆ ไม่กักตัวพื้นที่เสี่ยง**  
ต่อคำถามหากคนในกรุงเทพฯ และพื้นที่เสี่ยง เดินทางไปไหนต้องกักตัวหรือไม่ นายอนุทิน ตอบว่า ไม่มี เรากักตัวเฉพาะคนที่ติดเชื้อและคนที่มีความเสี่ยงสูง เราต้องช่วยกันอย่าเพิ่งรักสนุกเกินไป เราเห็นว่ามาจากกลุ่มไหน บางคนแยกภาชนะไม่ใช้ร่วมกัน แต่การใช้น้ำแข็งถึงเตียงก็คิดได้ พอแก้วต่อมาเชื่อมันมาด้วยอย่างที่ทองหล่อมีคน 240 คน ติดแล้ว 148 คน

ต่อคำถามมีกระแสข่าวว่ามี ส.ส.และรมต.ไม่เกี่ยวข้องด้วย นายอนุทิน ตอบว่า อย่าไปสนใจรัฐมนตรีไม่เกี่ยวข้อง ใครที่ไม่สมควรไปเที่ยวในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง สธ.ต้องตามข่าวและต้องตามมาตรวจเท่านั้นเอง เมื่อรู้อยู่แล้วว่าใครไหนเป็นจุดเสี่ยง ต้องพยายามเลี่ยงในช่วงนี้หากถึงเดือน มิ.ย. วัคซีนมาแล้วฉีดกันถ้วนหน้า ค่อยกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม

**◆ “ตรีณัฐ” กักตัว 14 วัน**  
ส่วน น.ส.ตรีณัฐ เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.นี้เป็นต้นไป คนจะหยุดปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เนื่องจากคนได้รับแจ้งจากผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับตน ที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีติดเชื้อโควิด เพราะเมื่อวันที่ 4 เม.ย. ที่ผ่านมามีคนเปิดบ้านที่ จ.สระแก้ว ดอกรับบุคคลที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดี ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตนขอหยุดการทำงานที่ ศธ.และกักตัวพร้อมกับไปตรวจคัดกรองหาเชื้อที่ รพ.เจริญรอย แล้วหลังจากนั้นจะปฏิบัติงาน และส่งงานที่บ้านแทน

**◆ “วิษณุ” พร้อมตรวจ**  
ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

กล่าวถึง น.ส.ตรีณัฐ กักตัว 14 วัน เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยง ว่า น.ส.ตรีณัฐร่วมประชุมและรับนโยบายจากตนเมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ท่ามา แต่ตนสวมหน้ากากตลอดเวลา ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรมากนัก

ต่อคำถามต้องไปตรวจหาเชื้อหรือกักตัวหรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า ตนกำลังรอรับแจ้งจากแพทย์กรมควบคุมโรคอยู่ว่าจะ ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ถ้าจำเป็นต้องไปตรวจพร้อมทำหรือต้องกักตัว 14 วัน เพราะวันที่ 7 เม.ย.นี้ มีแค่ร่วมประชุม ครม.เท่านั้น และ ช่วงที่ไม่ได้มีการกินอะไรก็ระมัดระวังมาก สามารถทำงานอย่างไรก่อนคนสามารถทำงานที่บ้านได้ รวมถึงอีกไม่กี่วันจะถึงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์แล้ว

ต่อคำถามการประชุม ครม. วันที่ 7 เม.ย.นี้ จะยังจัดที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลเหมือนเดิมหรือไม่ นายวิษณุ ตอบว่า ทุกอย่างยังเหมือนเดิมสถานที่ประชุมในตึกสันติไมตรีห้องที่มีพื้นที่กว้างขวางและจัดที่นั่งของผู้ร่วมประชุมห่างกันพอสมควร รวมถึงทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยอยู่แล้ว

**◆ “ศักดิ์สยาม” ปิดไม่เที่ยวผับ**  
ด้าน นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงกรณีมี รมต.ไปเที่ยวผับย่านทองหล่อ ว่า ยืนยันว่าตนไม่ใช้รัฐมนตรีที่เดินทางไปย่านทองหล่อ ตามที่มีกระแสข่าวลือก่อนหน้านี้ ถ้าไปตนก็ร่วมแล้วขณะนั่งรถขบวนแข่งแรงดี และได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส เรื่องนี้ไม่ได้หือขยงมาพูดคุยกับใน ครม. เพราะว่าตั้งแต่มีกระแสข่าวดังกล่าว ยังไม่ได้มีการประชุม ครม. และไม่ทราบว่าใครไปปล่อยข่าวหรือมีเจตนาอย่างไร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่ ขอคนไทยอย่าลืมนะที่จะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์ แม้ว่าขณะนี้จะเริ่มมีการแพร่ระบาดรอบใหม่ และขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องการเดินทาง และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทย ยัง คงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ สธ. อย่างเคร่งครัด ไม่สาดน้ำ ประแป้ง สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อย ๆ จะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในประเทศมากที่สุด ก่อนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยเดินทางเข้าประเทศ ตามมาตรการที่กำหนด

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่สถานีบนเท่งที่พบว่าผู้ติดเชื้อ เช่น ร้านคริสตัล คลับ ย่านทองหล่อ และร้านอื่นที่เกี่ยวข้องในเขตวัฒนา พร้อมทั้งปักคณินิจจากเชื้อภายในร้าน และนำรถพระราชทานชีววินิจฉัย ตรวจหาเชื้อพนักงานทุกคนในร้าน 1,177 คน พร้อมทั้งฉีดวัคซีนให้ครบทุกคนคาดว่าจะใช้เวลา 4 วันถึงฉีดได้ครบ



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## ◆ ผู้บริหารดาวติดเชื้อ

ขณะที่ น.ส.จงจิตต์ อินทุ์ หรือบอมบ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายดูแลและพัฒนาศิลปิน บริษัทนาดาว บางกอก จำกัด ออกมาโพสต์ผ่าน อินสตาแกรมส่วนตัว ว่าติดเชื้อโควิดโดยเมื่อวันที่ 4 เม.ย. มีอาการไอ และปวดเมื่อยตามตัว เหมือนเป็นไข้ จากนั้นไปหาแพทย์พบติดเชื้อโควิด เมื่อวันที่ 5 เม.ย. และ รพ.จัดส่งรถมารับไปรักษา ก่อนจะแจ้งให้บริษัทผู้ร่วมงาน และ



จงจิตต์ อินทุ์

นักแสดงที่ใกล้ชิด ทราบ ขณะนี้สภาพร่างกายปกติดี มีอาการดีขึ้นเล็กน้อย ส่วนสภาพจิตใจพยายามไม่คิดมาก แต่อดยอมรับไม่ได้ว่ารู้สึกผิด และกังวลใจที่ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง วนวาย ต้องลำบากการปรับเปลี่ยนแผนชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ต้องขอโทษทุกคนอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้ไปมีไลน์ว่า เมื่อวันที่ 29 มี.ค. เข้าออฟฟิศและตอนค่ำไปทานข้าวร้านโอเคสาขา สาขาทองหล่อและไปออฟฟิศดูสาขาทองหล่อ วันที่ 30 มี.ค. ไปออฟฟิศคอนคาทานข้าวร้านสุกี้โอลด์สและร้านไอติมหม้อไฟชศรีส วันที่ 31 มี.ค. เข้าออฟฟิศประชุมกับลูกค้า และทานข้าวด้วยกันต่อที่ร้าน Cassette สาขาเอกมัย วันที่ 1 เม.ย. เข้าออฟฟิศคอนคาคุยงานที่ศึกแกรมมีห้องอดิชั่น วัน 20 วันที่ 2 เม.ย. เข้าออฟฟิศและกลับบ้าน วันที่ 3 เม.ย. เริ่มมีอาการระคายคอ และไอเล็กน้อย ไปทำงานที่วิลล่า เดอะ บัว ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานอยู่ที่ 36.0 องศา เสร็จแล้วไปเซ็นทรัลพระราม 9 ไป Shop Vans และ Muji และทานข้าวร้าน Mo Mo paradise สาขาเซ็นทรัลพระราม 9 ไปร้านเฟลิวาน สาขา Thestreet รัชดา วันที่ 4 เม.ย.ตอนเช้ายังคงมีอาการไอ ไปทำงานที่วิลล่า เดอะ บัว ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานอยู่ที่ 36.5 องศา ช่วงกลางวันเริ่มปวดเมื่อยตามเนื้อตัว เหมือนจะมีไข้ ระหว่างอยู่ในงานได้เมสคัสตลอดเวลา มีอาการบวมตอนคุยงาน ไปตรวจที่ รพ. และวันที่ 5 เม.ย.ผลพบเชื้อโควิด

## ◆ ดารา-พนักงานกักตัว

ต่อมาบริษัทนาดาว บางกอก ได้โพสต์ประกาศทางอินสตาแกรม Nadao Bangkok ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว จากกรณีที่ น.ส.จงจิตต์ อินทุ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายดูแลและพัฒนา

ศิลปินติดเชื้อโควิด และกำลังรักษาตัวตามที่ได้แจ้งไปมีไลน์ไปแล้วนั้น นาดาว บางกอก ขอแจ้งมาตรการของบริษัทดังต่อไปนี้พนักงานบริษัทนาดาว บางกอก จำกัด และบริษัทนาดาว มิวสิค จำกัด ทุกคนให้กักตัวอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5-18 เม.ย. พนักงานและนักแสดงที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไปตรวจหาเชื้อทันทีและแจ้งผลแก่บริษัท หลังจากนั้นให้กักตัวเป็นเวลา 14 วันอย่างเคร่งครัด นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่พบผู้ติดเชื้อ เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้ออย่างสูงสุด บริษัทขอเลื่อนการร่วมงานของนักแสดง ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อทั้งหมดออกไป จนกว่าจะพ้นระยะที่กำหนด รวมทั้งบริษัทจะทำการทำความสะอาดพื้นที่ และปรับเปลี่ยนการทำงานเป็นแบบเวิร์ก ฟรอม โฮม จนหมดช่วงเวลากักตัว นาดาวต้องขอขอบคุณกำลังใจและขอบคุณ ในความเข้าใจจากพาร์ทเนอร์ทุกท่านในการปรับเปลี่ยนแผนงานและขอยกภัยในผลกระทบที่เกิดขึ้น

## ◆ สงครามดอกไม้วัน

นอกจากนี้กองถ่ายซีรีส์ "สงครามดอกไม้" ทางช่อง GMM 25 มีนักแสดงประกอบ ติดเชื้อนั้น "ตุ๊ก-เดือนเต็ม สาลิตุล" ได้โพสต์แจ้งเรื่องดังกล่าวผ่าน อินสตาแกรมส่วนตัว justme\_fullmoon ระบุว่า น.ส.วราภรณ์ กิ่งเช หรือ ทราข (ตัวประกอบ) ติดโควิด โครเจอทรายในระยะ 14 วันให้กักตัวหรือไปตรวจด้วย ขอโทษทุกคนที่ด้วยค่ะ ไม่จริง ๆ ว่าติดตอนไหนทั้งนี้ถูกได้ระบุแก่ป้าด้วยว่า ตามที่เป็นข่าวว่ามีตัวประกอบติดโควิด และมาทำงานในกองถ่ายสงครามดอกไม้ เมื่อวันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา ขณะนี้ผ่านมา 14 วันแล้ว เกรียดเพราะว่าตอนอยู่ในกองถ่ายด้วยในวันที่น้องมาเข้าฉาก และเพิ่งทราบข่าวตอนหัวค่ำนี้ ก็ว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและพร้อมแสดงความรับผิดชอบ เพื่อความสบายใจต่อตัวเองและผู้ใกล้ชิด พงษ์นี้เข้าจะปราชวีที่ รพ.ผลตรวจเป็นอย่างไรจะแจ้งทราบ



วราภรณ์ กิ่งเช

## ◆ "ศิลปิน-ดารา" ผวา

เช่นเดียวกับศิลปินนักแสดงอีกหลายคนที่เกี่ยวข้อง เข้าไปใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อต่างพากันหวาดผวา ไปตรวจหาเชื้อและกักตัว 14 วันทันที เช่น "ถูกกด-เมทินี กิ่งโพยม" ตรวจไม่พบเชื้อ "พิม-ซอนย่า คูลิ่ง" ผลเป็นลบไม่มีเชืวนอกจากนี้จ๊ะเอ๋เอ๋ เอ็มมี่ ยังประกาศขอยกเลิกงานคู่จินตนาสายช้อดิง "โบร่า-วิรัชชัญญ์ ชิววรี" และ "วิน-เมธิวิน โอกาสเยี่ยมขจร" เนื่องจากทั้งคู่อยู่ในงาน ที่มีผู้ติดเชื้อโควิดมาว่ากิจกรรมแม้ว่าโบร่าและวินจะไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชือกันดังกล่าว ทางบริษัทจะดำเนินการให้โบร่าและวิน และทีมงานผู้เกี่ยวข้องที่ทำงานในวันนั้นทุกคนไปตรวจหาเชื้อ และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกงานในช่วงเวลาดังกล่าว เช่นเดียวกับ "ดา เอ็นโดรฟิน" ได้โพสต์รูปคู่กับแฟนหนุ่ม "เดนิส เดโซกา" หรือ "เดนิสไทยกู่น" ศิลปินชิปอปปี้ พร้อมข้อความไขว่ผลตรวจไม่พบเชื้อทั้งคู่ แต่ต้องกักตัว 14 วัน และ "แอร์-กัญชลา พุกกลิ่น" ขอยกเลิกงานพร้อมกักตัว 14 วัน หลังจากไปทริปทะเลเมื่อวันที่ 2 เม.ย. และเจอบุคคลที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ โดยผลตรวจไม่ติดเชื้อ

## ◆ "ไทยเทเนียม" ยกเลิกงาน

ส่วนกรณีศิลปินค่ายเพลงชื่อดัง มีศิลปินที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ตรวจหาเชื้อโควิดและยกเลิกงานเพื่อทำการกักตัว อาทิ ชันเงิน เนื่อนวล เร็พเปอร์ชื่อดังวงไทยเทเนียม ที่ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรม khandthaitay ระบุว่า ตนและวงไทยเทเนียมไปแสดงคอนเสิร์ตที่ร้านเอนเมอร์ริลด์ ซอยทองหล่อ 13 เพิ่งได้รับการแจ้งในวันที่ 5 เม.ย.ว่าพบผู้ติดเชื้อจากสถานที่ดังกล่าว ตนและเพื่อน ๆ ในวงจะรีบเดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อทันทีและจะกักตัว 14 วันด้วยเหตุนี้ทำให้ต้องขอเลื่อนการแสดงในวันที่ 14 เม.ย. ที่ UD Town จ.อุตรธานี ออกไป

## ◆ แสตมป์ปิดโควิด

ด้านแสตมป์-อภิวรรักษ์ เอื้อถาวรสุข ศิลปินชื่อดังโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม stampapiwat ยกเลิกคอนเสิร์ตพร้อมกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังมีผู้ติดเชื้อโควิดเข้าชมคอนเสิร์ตที่ถนนชั้น 13 ย่านทองหล่อ เมื่อวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยระบุว่าในคืนวันที่ 2 เม.ย. ตนไปแสดงดนตรีในงานเลี้ยงที่โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ ป้ายวันที่ 5 เม.ย. รับแจ้งว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชือกันหนึ่งมาร่วมงานด้วย ดังนั้นตนและทีมงานทุกคนรีบไปตรวจหาเชื้อทันทีและจะกักตัว 14 วัน ต้องกราบขอภัยเจ้าของงาน ที่จำเป็นต้องยกเลิกในระหว่างการกักตัวนี้เป็นอย่างสูง

ต่อมา แสตมป์ อภิวรรักษ์ ได้โพสต์ไอจีส่วนตัว โดยระบุว่า ผลการตรวจหาเชื้อเป็นบวก แสดงว่าติดเชื้อโควิด พร้อมรีบเรียกมีไลน์อย่างละเอียด เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่และให้ทุกคนทราบแล้ว เพื่อให้บุคคลที่มีโอกาสใกล้ชิดหรืออยู่ในสถานที่ที่แสตมป์เดินทางไป ได้ไปตรวจหาเชื้อโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ ปีโป้-ณัชพันธ์ุ ประมวเจริญโรจน์ คารานักแสดงวัยรุ่น ก็ป่วยโควิดด้วย



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

## ◆ คลัสเตอร์ทองหล่อลาม

สำหรับสถานการณ์ที่ จ.ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 23 ราย เกี่ยวข้องกับร้านคริสตัล ผับ ย่านทองหล่อ ในจำนวนนี้อยู่ใน อ.ศรีราชา 17 คน เป็นชาวญี่ปุ่น 4 ราย คนไทย 13 คน โดยเป็นผลมาจากการตรวจค้นหาเชิงรุกเมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา 90 ราย จึงขอความร่วมมือชาวชลบุรี งดไปเที่ยวสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงนี้ และขอให้พนักงานสถานบันเทิงใน อ.ศรีราชา, บางละมุง และ อ.เมือง ไปตรวจหาเชื้อด้วย

เช่นเดียวกับที่ จ.ระยอง พบผู้ติดเชื้อ 1 รายเป็นชาย รับเชื้อมาจากญาติเป็นนักดนตรีย่านทองหล่อ แล้วมาบ้านที่ อ.บ้านฉาง เพื่อเลือกคังนายก-สมาชิกเทศบาล และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯ เดินทางไปที่ รพ.ระยอง เพื่อรับวัคซีนเข็มแรก คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ ระยะเวลาจะฉีดวัคซีนได้ 1 หมื่นคน

อีกราย นพ.พีระ อารีรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับรายงานจากรพ.ราชธานี ว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 1 ราย เป็นผู้บริหารชายชาวญี่ปุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย มีประวัติไปเที่ยวผับย่านทองหล่อ

ส่วนที่ จ.สระแก้ว นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าฯ แถลงพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นชายผู้จัดการร้านโบว์ลิ่งผับ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงร้านคริสตัลผับย่านทองหล่อ จากนั้นภรรยาติดเชื้อไปด้วยอีกคน ขณะที่ จ.ภูเก็ต ลาгуน่าภูเก็ตเลื่อนการจัดงาน “Revive555 Festival” ออกไปก่อนหลังพบนักดนตรีวงหนึ่งติดเชื้อ โดยขณะนี้สมาชิกในวงได้กักตัว 14 วัน

ขณะที่ นายวีระชัย นาคมาศ ผวจ.ภูเก็ต นำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านรี หนักฉีดวัคซีนที่ รพ.มุกดาหาร เช่นเดียวกับที่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มีประชาชนทยอยไปฉีดวัคซีนกันหลายจุด ทั้ง รพ.เกาะสมุย, วิทยาลัยนานาชาติ ม.วิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, รพ.กรุงเทพสมุย, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย

## ◆ จัดคอนเสิร์ตย่อยโควิด

ที่จ.ราชบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกคืนวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง สั่งการให้กษัตริย์บุตรี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ประสาน พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ วงศ์เกตุใจ ผกก.สภ.บ้านโป่ง สนธิกำลังเข้าจับกุมร้านอาหาร PEE1 ริมถนนเลี่ยงทางรถไฟ เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง หลังจัดคอนเสิร์ต “วงดนตรีชื่อดัง” โดยมีนักเที่ยววัยรุ่นชายหญิงกว่า 700 คน ซ้อมดนตรีเข้าไปชมอย่างแน่นขนัด จากนั้นเจ้าหน้าที่สั่งให้ร้านเปิดไฟและปิดเครื่องเสียง นอกจากนี้ในชักรักยังพบยาเสพติดกมอยู่จำนวนหนึ่ง คาดว่านักเที่ยวที่เข้ามาเสกแต่เจอ ตำรวจมาตรวจค้นเลยรีบโยนทิ้งเพราะกลัวความคิด เบื้องต้นนำผู้ดูแลร้านส่งพนักงานสอบสวน สภ.บ้านโป่ง ดำเนินคดีฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

## ◆ วอนนั่งถึง 5 หุ้มชุดเหล้าได้

ค่านางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯ ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯขอความเป็นธรรมเรื่องการจัดการแพร่ระบาดในสถานบันเทิง-กลุ่มนักเที่ยวกลางคืน โดยระบุว่า ขอให้นายกฯและ สคบ. มองและควบคุมการแพร่ระบาดให้ถูกต้องถูกจุด และมีความเป็นธรรมต่อธุรกิจร้านอาหารด้วย โดยขอให้ร้านอาหารนี้ได้ถึงเวลา 23.00 น. และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้เหมือนเดิม โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขเดิมของ สบ.ที่กำหนด หากการแพร่ระบาดรุนแรงเกินกว่าจะยับยั้งได้ขอให้ สคบ. กำหนดเวลาที่จะใช้มาตรการดังกล่าวออกมา ขณะที่การจัดการกับต้นเหตุของปัญหา โดยการปิดพื้นที่เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนเห็นด้วย

นายกฯ กล่าวว่ ผู้ประกอบการร้านอาหารมันใจเกิน 100% ว่าไม่ได้เป็นและจะไม่เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อ เพราะมูลค่าที่ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคารไม่ได้เป็นผู้ก่อ และเพื่อเป็นการประคับประคองเศรษฐกิจภาคเอสเอ็มอี ธุรกิจร้านอาหาร และพนักงานลูกจ้างให้มีชีวิตอยู่ได้ อีกทั้งยังสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ สมาคมขอให้นายกฯ เข้าใจเห็นใจ และให้ความเป็นธรรมกับร้านอาหารและภัตตาคารจำนวนหลายหมื่นราย เช่นเดียวกับสตรีที่ฟู้ดในพื้นที่อีกกว่าแสนราย จะได้รับผลกระทบแน่นอน การให้ร้านอาหารที่ไม่ได้เป็นสาเหตุ และไม่มีทางเป็นต้นตอของการ

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๒)

แพร่ระบาด ต้องมารับผลกระทบด้วยการโดนปิด 21.00 น. และห้ามขายแอลกอฮอล์นั้น ถือเป็นมาตรการที่ใช้เหวี่ยงแหเป็นวงกว้างเกินไป ทำให้มีผลกระทบต่ออันใหญ่หลวง พร้อมความเสียหายที่รัฐบาลจะรับผิดชอบไม่ไหวอย่างแน่นอน

**◆ สุพรรณติด 12 คน**  
ส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติการโควิด จ.สุพรรณบุรี พบผู้ป่วยอีก 12 ราย ในจำนวนนี้เป็นพยาบาล-พนักงานทำความสะอาด รพ.เจ้าพระยาบรมราช-นักรักษาศึกษา รพ.เจ้าพระยาบรมราช โดยเป็นการระบาดในกลุ่มก้อน สาเหตุมาจากไปเที่ยวต่างจังหวัด ก่อนมาร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่ จ.สุพรรณบุรี ทำให้ผู้ป่วยสะสมใน จ.สุพรรณบุรี รวม 83 ราย

นพ.พงษ์นรินทร์ ชาตังสรรค์ ผอ.รพ. ศูนย์เจ้าพระยาบรมราช กล่าวว่า ขณะนี้มีบุคลากรใน รพ. ประกอบด้วย นักศึกษาแพทย์ฝึกงาน พยาบาล แม่บ้านประมาณ 12 รายติด เชื้อโควิด เราพยายามแยกผู้ที่เกี่ยวข้องสูง สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อออกมา โดยเฉพาะในห้องคลอดและแผนกสูติรีเวช จึงได้ประกาศงดให้บริการแต่ยังรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ขณะนี้เราได้ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่บุคลากรในโรงพยาบาล 100% และขอวัคซีนจาก สธ. 1 พันโดส ให้ส่งมาเพื่อฉีดให้กับบุคลากรซึ่งจะมาถึงวันที่ 9 เม.ย.นี้

**◆ ทอ.แจ้งทหารติดเชื้อ**  
ขณะที่ พล.อ.ท.ธนาถ จันทร์อภัยไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะ โฆษกกองทัพอากาศ ซึ่งแจ้งกรณีที่มีผู้โพสต์ ทวิตเตอร์ว่า ทหารอากาศพบผลิตภัณฑ์เป็น บวก ทำให้ไม่รายงานให้ประชาชนทราบ ว่า กองทัพอากาศไม่ได้ปิดข้อมูลแต่อย่างใด เมื่อพบผู้ป่วยติดเชื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยกรมแพทย์ทหารอากาศตรวจพบว่า มีข้าราชการติดเชื่อโควิดในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ได้ดำเนินการรับแจ้งข้อมูลให้สถาบัน ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สปกม.) ทราบทันที และกรมแพทย์ทหารอากาศ และ สปกม. เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อร่วมกันสอบสวนโรคกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

**◆ 2 รมต.กักตัว 14 วัน**  
ต่อมานายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว. คนแรก เปิดเผยว่า คนจำเป็นต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 7 เม.ย.นี้เป็นต้นไป จะทำหน้าที่อยู่ที่บ้านพักการกักตัวครั้งนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องทำงานตรวจพบ เชื้อในวันที่ 6 เม.ย. และรายงานให้คนทราบ ในทันที เมื่อทราบเรื่องดังกล่าวจึงรีบไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.บุรีรัมย์ โดยไม่พบเชื้อ ดังนั้นเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม คนจำเป็นต้อง กักตัว 14 วันและลาการประชม ครม.ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ด้วย เช่นเดียวกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ที่ก่อนหน้านี้ระบุว่ายังไม่กักตัว แม้ว่าจะร่วมประชุมกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รว.ศธ. เนื่องจากสวมหน้ากากตลอดเวลา แต่สุดท้ายภายหลังกายวิษณุได้ประกาศกักตัว 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.นี้ ทำให้ขณะนี้ มี รมต. 3 คนที่ต้องกักตัว 14 วัน



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑



☑️ วัคซีน...สาธิต ปิดเตชะ รมช.สาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยานในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวันแรกให้กับบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดระยอง ที่โรงพยาบาลระยอง โดยมี นายแพทย์สุนทร เจริญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้า ๑

## โควิดลามหลายจังหวัด ป่วยพุ่ง 250 คน อนูทินันไม่ล็อกดาวน์ปท.

ชลบุรีเจออีก 23 คน โยงผับตั้ง  
รมว.ศึกษา กักตัวเอง 14 วัน  
5 จว. สีแดง เข้าบุรีรัมย์ ถูกกักตัว  
กทม. เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยง

โควิดไทยพุ่งไม่หยุดวันเดียวเพิ่มพรวด 250 คน  
เจอในระบบคัดกรอง 150 ราย กทม. สูงสุด ด้านสร.  
ออกแนวปฏิบัติจัดกิจกรรมช่วงสงกรานต์ เน้นเว้น  
ระยะห่าง “1 คน 1 เมตร” ไม่อยู่ที่แคบ-ใส่แมส 100%  
ขณะที่ กทม. จัดวัคซีนซิโนแวค 4.2 พันโดส เร่งฉีด  
กลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ผับทองหล่อ เขตวัฒนาหลังยอด  
ติดเชื้ออื้อและกระจายไปหลายจังหวัด วันแรกฉีด  
แล้ว 300 คน ผู้ว่าฯ กทม. เน้นกลุ่มเสี่ยงทำงานในสถาน  
บันเทิง กทม. เข้ามาตรวจหาเชื้อได้ทุกวัน โดยไม่เสีย  
ค่าใช้จ่าย “อนูทินัน” ◀▶ ต่อ : โควิด-19 - หน้า 10



# มั่นคง ครบไป ครบมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

## โควิด-19

ยันไม่มีล็อกดาวน์ ลั่นสงกรานต์นี้เดินทางได้ กลับภูมิลำเนาไม่ต้องกักตัว แต่ขอผู้รักสนุก สังสรรค์มาเกินไป เลี่ยงที่แออัด ขณะที่รพ.ศร.หยุดปฏิบัติภารกิจกักตัว 14 วัน หลังผู้เข้ามา อวยพรติดเชื้อ ส่วนขอนแก่นออกคำสั่งจัด คอนเสิร์ต ชลบุรี พบป่วยโควิด 23 คน โยง ผับดังกลางกรุง พร้อมออกคำสั่งชาวชลบุรี งดเที่ยวสถานบันเทิงในกทม.-ปริมณฑล

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มก้อนใหม่จากแหล่งสถานบันเทิงย่านทองหล่อขยายวงกว้าง พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในหลายจังหวัด โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ขณะที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ออกข้อกำหนดการปฏิบัติตัว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง

### ติดโควิดพุ่ง 250 คน กทม. สูงสุด

โดยเชษฐาธิ์ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 6 เมษายน ว่า พบผู้ป่วยใหม่ 250 ราย ในจำนวนนี้แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 90 ราย ผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 155 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 5 ราย ขณะที่ยอดป่วย รวมสะสม 29,571 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อ ในประเทศ 26,415 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 3,156 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 27,948 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 1,528 ราย และผู้เสียชีวิตสะสมยังคงที่ 95 ราย

ทั้งนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อในการระบาด รอบใหม่ สะสม 25,334 ราย แบ่งเป็นการ คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 16,343 ราย ผู้ป่วยใหม่ 7,609 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,382 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย ผู้ติดเชื้อใหม่ 250 ราย จากระบบเฝ้าระวังและบริการ 90 ราย พบใน กรุงเทพมหานคร (กทม.) 37 ราย สมุทรสาคร 7 ราย สมุทรปราการ 19 ราย ชลบุรี 15 ราย เชียงใหม่ 2 ราย ปทุมธานี 2 ราย ดาก พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ชัยภูมิ และปราจีนบุรี จังหวัดละ 1 ราย การคัดกรองเชิงรุก 155 ราย พบในกทม. 119 ราย นราธิวาส 30 ราย ชลบุรี 3 ราย สระแก้ว 2 ราย สมุทรปราการ 1 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย ได้แก่ มาดากัสการ์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน เช็ก ตุรกีประเทศละ 1 ราย

### สงกรานต์เน้นวันละ 1 คน 1 ม.

ด้านพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี กรมควบคุมโรค แถลงว่า ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อพบญาติ

พี่น้อง ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ผ่อนคลायให้เดินทางข้ามจังหวัด และจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์ได้บ้างกิจกรรม ได้แก่ พิธีสงฆ์นำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ แต่กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง หลีกเสี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่ จำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ ขอให้จัดกิจกรรมโดยเน้น “ริน รด พรหม ใส หน้ากาก ไม่สาดน้ำ” เพื่อสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์

สำหรับแนวทางการจัดกิจกรรมช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 นั้น การจัดพิธี รดน้ำดำหัว ขอให้จัดตามมาตรการป้องกัน โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร หลีกเสี่ยงจัดในที่ลับแคบหรือ ในพื้นที่ห้องปรับอากาศ รดน้ำโดยเรียงแถว เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร และสวม หน้ากากอนามัยทุกคน หลีกเสี่ยงการ รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็น เวลานาน ส่วนการจัดงานสงกรานต์ ขอให้จัด ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่นกัน การจัดกิจกรรม (ยกเว้นการสาดน้ำ) ให้เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกคน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดของสถานที่ 1 คน ต่อ 1 ตารางเมตร จำกัดเวลาตาม สมควร ให้จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบาย ได้ดี งดจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก ได้แก่ งดกิจกรรมรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ งดกิจกรรมที่สัมผัสใกล้ชิด ได้แก่ งดประแป้ง งดเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเสี่ยงจัดเลี้ยงและ สังสรรค์ โดยเฉพาะในกลุ่มที่มาจากหลากหลายพื้นที่ สำหรับกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

### ฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงของ 4.2 พัน โคน

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจ เฝ้าระวังการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในเขตวัฒนา พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อาทิ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ บริการสาธารณสุข สำนักงานเขตวัฒนา สถานี ตำรวจนครบาลทองหล่อ และภาคีเครือข่าย ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 รัชดาฯทอง และตรวจเยี่ยมหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรอง หาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ SWAB

บริเวณไออาร์ริมา ทองหล่อ 10 เขตวัฒนา พร้อม เปิดเผยว่า จากการระบาดของคลัสเตอร์ย่านทองหล่อ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัดขึ้นเห็นชอบให้ใช้ วัคซีนควบคุมการระบาดของคลัสเตอร์ย่านทองหล่อ 4,200 โดส หรือกลุ่มเสี่ยง 2,100 คน

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเร่งฉีดวัคซีน ให้กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในเขต วัฒนา โดยวันนี้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนแวค ตามรายชื่อที่สำนักงานเขตวัฒนา และสถานี ตำรวจนครบาลทองหล่อ กำหนดไว้รวม 300 คน แบ่งเป็นช่วงเช้า 150 คน บ่าย 150 คน รวม 300 คน เป็นผู้ที่อายุ 18-59 ปี ส่วนวันที่ 7-9 เมษายน จะไปให้บริการที่ลานกีฬาแสงทิพย์ ให้บริการ ฉีดวัคซีนได้วันละ 600 คน รวม 1,800 คน

ตามตัวผู้สัมผัสตรวจสวอปฟรีทุกวัน ผู้ว่าฯกทม.กล่าวอีกว่า ผลประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๐)

วันที่ 5 เมษายนที่มีมติให้ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งในเขต วัฒนา 81 แห่ง และเขตคลองเตย 75 แห่ง ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ย่านทองหล่อ และปิดสถาน บริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย สถานบริการทุกแห่งในเขตบางแค 40 แห่ง ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมสถานบริการที่ ปิดทั้งหมด 196 แห่ง โดยกำหนดให้ปิดตั้งแต่วันที่ 6-19 เมษายน นอกจากนี้ กทม.ขอความร่วมมือผู้เสี่ยงสูงหรือสัมผัสเสี่ยง แนะนำให้กักตัวสังเกตอาการตนเองอยู่ที่บ้านตาม ระยะเวลาที่กำหนด และควรเปิดเผยข้อมูล ที่แท้จริงแก่เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค ส่วนผู้ ที่เสี่ยงต่ำหรือตรวจแล้วไม่พบติดเชื้อ ให้ปฏิบัติ ตามตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่าง เคร่งครัด อีกทั้งยังฝากถึงประชาชน ใครที่ รู้ตัวว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้มาตรวจสวอปได้ ทุกวัน คนที่สัมผัสเสี่ยงมากเราจะฉีดวัคซีนให้ เฉพาะของกลุ่มเสี่ยงมากคือ พนักงานในร้าน ต่างๆ 196 ร้าน อยากรู้เชิญชวนพนักงานเสิร์ฟ พนักงานขับรถ พนักงานทำความสะอาดร้าน แม็คครัว ทวง กทม. มาฉีดวัคซีน ไม่มีค่าใช้จ่าย จะได้สอบสวนโรคเพื่อป้องกันติดเชื้อ

**พริตตี้มอเตอร์โชว์โพสต์ตัดเชื้อ**  
ความคืบหน้าสถานการณ์ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ซึ่งลุกลามไม่หยุด วันเดียวกันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อในงานแสดงรถยนต์รายทาง ดังอย่างมอเตอร์โชว์ ที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม-4 เมษายนที่ผ่านมา ก็พบมีพริตตี้รายหนึ่งติดเชื้อด้วย โดยพริตตี้ สาวรายนี้โพสต์เฟสบุ๊คระบุ ผลตรวจออกมา แล้ว ตนติดเชื้อ โครที่เจอเราตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม อย่านิ่งไปตรวจ เพราะคนไปเจอเพื่อน ที่เป็นโควิดที่ที่อปวันคืนวันที่ 31 มีนาคม แล้ว วันที่ 3 เราไปตรวจ วันนี้ผลออกมาว่าติดเชื้อ

**ขอนแก่นจัดคอนเสิร์ต6-18เม.ย.**  
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า หลังพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 2 ราย คณะกรรมการ ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นออก คำสั่งประกาศฉบับที่ 30 เรื่อง มาตรการเฝ้า ระวัง ป้องกันติดเชื้อโควิด-19 โดยให้จัดจ้ด งานคอนเสิร์ตในจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 6-18 เมษายน การบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือผู้ดูแลรับผิดชอบ สถานที่กิจกรรมและกิจการให้มีมาตรการ ป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนด

นอกจากนี้ ยังบังคับใช้มาตรการ ป้องกันโรค ให้เจ้าของ ผู้ประกอบการ หรือ ผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่ กิจกรรมและกิจการ ต่างๆ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทาง ราชการกำหนด คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดิน หายใจ ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหมวกผ้า ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย หนึ่งเมตร และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม มิให้แออัด หากมีการจัดกิจกรรมให้พิจารณา ตามสัดส่วนของพื้นที่ กับผู้ร่วมกิจกรรม ในพื้นที่ปิด ขนาด 5 ตารางเมตรต่อคน ในพื้นที่เปิดขนาด 4 ตารางเมตรต่อคน จัดให้มี ที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้ลงทะเบียนแพลตฟอร์มไทยชนะ หรือ แพลตฟอร์มหมอชนะและสแกน QR Code รายงานตัวของจังหวัดขอนแก่น เมื่อเข้ามา ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## โควิด-19

### ชลบุรีติดเชื้อพุ่ง 23 คน โยงผับกทม.

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรี-Chonburi PR รายงานตัวเลข ผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้ พบผู้ติดเชื้อ 23 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไปเกี่ยวข้องกับร้านคริสตัลผับ กทม. 17 คน และเป็นพนักงานในร้านคริสตัลผับ กทม. อีก 1 คน สรุปคลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว 32 คน เป็นผู้ติดเชื้อมาจากร้านคริสตัลผับ กทม. 8 คน และค้นหาผู้สัมผัสมาตรวจหาเชื้อพบอีก 24 คน พร้อมขอความร่วมมือชาวชลบุรี งดเที่ยวสถานบันเทิงใน กทม. และปริมณฑล ช่วงนี้ และขอให้พนักงานสถานบันเทิงใน อำเภอสรรพยา บางละมุง และอำเภอมือง รวมทั้งผู้ไปเที่ยวสถานบันเทิงใน กทม. และ

ปริมณฑล ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรีประกาศไปก่อนหน้านี้ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

### ไม่ล็อกดาวน์-สงกรานต์ตั้งสังสรรค์

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขกล่าวถึงการจัด โชนสีในพื้นที่ต่างๆ เนื่องด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ว่า สบ.ปรับพื้นที่จัดโชนสีมีหลายๆ สี ตั้งแต่สีแดง สีเขียว เพื่อบังคับใช้มาตรการ ตามสีที่วางไว้ ซึ่งสบค.ชุดเล็กประชุมร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว คงไม่มีการล็อกดาวน์ กักตัว หากไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ติดเชื่อเป็น จำนวนมากอาจต้องเฝ้าระวัง ก็ใช้ชีวิตตาม ปกติ การคิดเชื้อระยะหลังเกิดจากสถานบันเทิง ผับ บาร์ ต้องระวัง ส่วนเทศกาลสงกรานต์นั้น ตามประเพณีก็ให้กลับไปขอพรพญากรี ผู้หลัก ผู้ใหญ่ ไม่ใช่กลับไปสนุกเฮฮา กินเหล้า หรือ ไปเที่ยวที่มีคนหมู่มาก ช่วงนี้มีภาวะระบาด ก่อนข้างเยอะ ก็พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ ที่มีคนชุมนุม ที่มีคนหมู่มาก

นายอนุทินยังย้ำว่า สงกรานต์การเดินทาง เป็นเรื่องปกติ พื้นที่สีแดงคือ ร้านอาหาร เปิดได้ถึง 21.00 น. และห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ห้ามจัดการแสดง มิดนตรี มีการ เต้นรำกัน ทุกอย่างต้องปิดก่อนเวลา 21.00 น. และเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนส่วนใหญ่ ทุกคนต้องช่วยกัน ซึ่งหลังสงกรานต์สิ่งที่เห็น คือ การคิดเชื้อลดลงและอุบัติเหตุก็ลดน้อยลง ด้วย เราไม่ได้สูญเสียอะไร หากสถานการณ์ กลับมาปกติ กระทรวงสาธารณสุขก็จะรีบ ผ่อนคลายมาตรการให้เร็วที่สุด

### กลับบ้านไม่กักตัว-แนะเลี่ยงจุดเสี่ยง

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากคนในกรุงเทพฯ และพื้นที่เสี่ยงเดินทางไปไหนต้องกักตัว หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มี เรากักตัว เฉพาะคนที่ติดเชื้อและคนที่เสี่ยงสูง อย่างไรก็ตาม ทุกต้องช่วยกัน อย่าเพิ่งรักสนุก เกินไป เราก็เห็นว่ามันมาจากกลุ่มไหน บางคนแยกภาษาไม่ใช่ร่วมกัน แต่การใช้ น้ำแข็งถึงเดียวกันก็คิดได้ พอแก้วต่อมาเชื่อกันมาด้วย อย่างที่ทองหล่อ มีคน 240 คน ติดแล้วสัก 148 คนก็ไม่ได้แล้ว

ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีสส.และ รัฐมนตรีไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มคลัสเตอร์ ใหม่ด้วย นายอนุทินกล่าวว่า อย่าไปสนใจ รัฐมนตรีไม่เกี่ยว ใครก็ไม่สมควรไปเที่ยวใน

มันคง ครบไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

สถานที่เสี่ยงทั้งนั้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็  
ต้องตามข่าวและต้องตามมาตรวจเท่านั้นเอง  
เมื่อรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงก็ต้องพยายาม  
เลี่ยง หากถึงเดือนมิ.ย.นี้ วัคซีนมาและได้ฉีดกัน  
ถ้วนหน้า ก็ค่อยกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม

**คนอวยพรติดเชื้อมว.สธ.หยุดกักตัว**  
น.ส.ศรีนุช เทียนทอง รมว.  
ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 7  
เมษายนเป็นต้นไป คนจะหยุดปฏิบัติภารกิจ  
ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อกักตัว  
14 วัน เนื่องจากคนได้รับแจ้งจากผู้เข้ามา  
ร่วมแสดงความยินดีกับคนที่ได้รับตำแหน่ง  
รัฐมนตรีศึกษาติดเชื้อมว.สธ.เพราะ  
เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา คนเปิดบ้าน  
ที่ จ.สระแก้วต้อนรับบุคคลที่เข้ามาร่วมแสดง  
ความยินดี ดังนั้น เพื่อแสดงความรับผิดชอบ  
ต่อสังคมคนจึงขอหยุดการทำงานที่ศธ.และ  
กักตัว พร้อมกับไปตรวจ Swab หาเชื้อที่  
โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ระหว่างนี้รอแจ้ง  
ผลตรวจอย่างเป็นทางการ ซึ่งหลังจากนี้ตน  
จะปฏิบัติงานและส่งงานด้วยระบบ Zoom  
แทน โดยเป็นการ Work form Home  
ทั้งนี้ ได้มีการฉีดพ่นทำความสะอาดอาคาร  
ที่ทำงานในศธ.แล้ว

**อัยการผู้บริหารรัง.ติดเชื้อมว.สธ.**  
นพ.พีระ อารีรัตน์ สาธารณสุข  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า  
ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลราชธานี  
จ.พระนครศรีอยุธยา พบผู้ติดเชื้อมว.สธ.  
โควิด-19 ระลอกใหม่รายที่ 63 เป็นชาวญี่ปุ่น  
เพศชาย อายุ 46 ปี เป็นผู้บริหารโรงงานแห่ง  
หนึ่งในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ด.ลานหาม  
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา พักอาศัยใน  
ห้องเช่า ในหมู่ที่ 4 ด.ลานหาม อ.อุทัย  
จ.พระนครศรีอยุธยา มีประวัติเดินทางไป  
สถานบันเทิงย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร  
ผลตรวจพบเชื้อมว.สธ. วันที่ 5 เมษายน  
เข้ารับรักษาตัวที่ห้องผู้ป่วยแยกโรค โร  
พยาบาลอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา  
ทีมควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสานองค์การ  
ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  
ในพื้นที่ผู้ป่วยพักอาศัย รวมถึงสถานที่ที่ผู้ป่วย

เดินทางไปคาบหมื่นเข้าทำความสะอาดฆ่าเชื้อ  
**ผู้ว่าเมืองคอนยันจัดสงกรานต์ได้**  
นายไกรสร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีการ  
ระบาคของโรคติดเชื้อมว.สธ. 2019  
หรือโควิด-19 ที่มีการระบาคอยู่ในหลาย  
พื้นที่ โดยเฉพาะคลังสัตว์สถานบันเทิง ใน  
ส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นขอยืนยัน  
ว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ยังคง  
สามารถจัดการประชุม อบรม สัมมนาได้ตาม  
ปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรค D-M-  
H-T-T ที่เป็นแบบอย่าง ส่วนการจัดงาน  
ตามประเพณี งานบุญต่างๆ เช่น การรดน้ำ  
ดำหัว การทำบุญทางศาสนาสามารถจัด  
ได้เต็มที่ แต่งานที่เป็นกิจกรรมสาธารณะ  
ที่มีการรวมกลุ่มของผู้คน ขอให้ส่วนราชการ  
ที่เป็นต้นแบบอย่าไปริเริ่มเสียเอง อยากรให้มี  
มาตรการที่เรียกว่ามีจิตสำนึกด้วยตัวเอง มี  
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งคนได้พูดเน้น  
ย้ำคำนี้อยู่เสมอว่า เราคอนครฯ ไม่ว่าไปอยู่  
ที่ใดเมื่อเดินทางกลับมาแล้วขอให้มีความ  
รับผิดชอบต่อสังคม เราก็จะสามารถผ่าน  
วิกฤติโควิดไปได้ด้วยกัน

**5จว.สีแดงเข้าบุรีรัมย์ต้องกักตัว14วัน**  
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน  
เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)  
บุรีรัมย์ ประกาศด่วน อัปเดตพื้นที่สีแดง  
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี  
สมุทรปราการ นครปฐม (ข้อมูล ณ วันที่ 6  
เม.ย. 2564) ระบุว่า ปรับปรุงข้อมูลเอกสาร  
แนบท้าย ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรค  
ติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการ  
ระบาคใหม่ของโรคติดเชื้อมว.สธ. 2019  
ลงวันที่ 4 มกราคม มีสาระสำคัญที่ต้องทราบ  
และปฏิบัติ ดังนี้ ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง  
ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ  
นครปฐม นนทบุรี ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ  
Rapid Test ที่พ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบ  
ไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย  
600 บาท) ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ  
ซึ่งผ่านกระบวนการ State Quarantine แล้ว  
ไม่ต้องกักตัวอีก จังหวัดอื่นไม่ต้องกักตัว  
ไม่ต้องไปตรวจ Rapid Test



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

## จัดประชุมคอนเฟอเรนซ์แทน โควิดบ้านนครม.

วุ่น'รมต.'แห่ขอกักตัวเอง  
'วิษณุ-ศักดิ์สยาม-ตรีนุช'  
แม้ผลตรวจลบรอให้ชัวร์  
'กัญญา'ลาเซ็กหาเชื้อด้วย  
'เสถียร'โพสต์ป่วยอีกคน  
สกัดทองหล่อ-ลุยฉีดวัคซีน

โควิดบ้าน นครม. 'วิษณุ-  
ศักดิ์สยาม-ตรีนุช'ขอกักตัว  
14 วัน 'กัญญา'ก็ลาไปตรวจ  
หาเชื้อ เผย'บักตู-ชัยวุฒิ'สื่อ  
เป็นกลุ่ม  
เสี่ยงด้วย  
คลัสเตอร์ฝั  
ลามไม่หยุด  
แพร่หลาย  
จังหวัด  
ฟ้าใส แสนดี (อ่านต่อหน้า 3)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

## ต่อจากหน้า 1

### โควิด

#### ไทยติดโควิดใหม่พุ่ง250ราย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน เพชฌัญญูข้อมูล โควิด-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ในไทย มีผู้ป่วยรายใหม่ 250 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 90 ราย พบในกรุงเทพฯ 37 ราย สมุทรสาคร 7 ราย สมุทรปราการ 19 ราย ชลบุรี 15 ราย เชียงใหม่ 2 ราย ปทุมธานี 2 ราย ตาก พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ลพบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ชัยภูมิ และปราจีนบุรี จังหวัดละ 1 ราย จากผู้ป่วยจากการคัดกรองเชิงรุก 155 ราย พบในกรุงเทพฯ 119 ราย นครราชสีมา 30 ราย ชลบุรี 3 ราย สระแก้ว 2 ราย สมุทรปราการ 1 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย รวมสะสม 29,571 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 1,528 ราย และผู้เสียชีวิตสะสม 95 ราย

ส่วนสถานการณ์โควิดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อรวม 132,404,946 ราย เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 468,105 ราย รักษาหายแล้ว 106,691,184 ราย เสียชีวิต 2,873,540 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ 1.สหรัฐ 31,490,563 ราย เป็นรายใหม่ 50,329 ราย 2.บราซิล 13,023,189 ราย เป็นรายใหม่ 38,233 ราย 3.อินเดีย 12,684,477 ราย เป็นรายใหม่ 96,557 ราย 4.ฝรั่งเศส 4,833,263 ราย เป็นรายใหม่ 10,793 ราย 5.รัสเซีย 4,589,540 ราย เป็นรายใหม่ 8,646 ราย

#### เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงของหลอ

ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วิชาตุของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในเขตวัฒนา 300 คน

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า คณะอนุกรรมการบริหารจัดการวัคซีนให้ใช้วัคซีนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ย่านทองหล่อ จำนวน 4,200 โดส หรือกลุ่มเสี่ยง 2,100 คน กทม.เร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในพื้นที่เขตวัฒนา ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดโนแวนด์ ส่วนวันที่ 7-9 เมษายนนี้ จะย้ายไปให้บริการที่ลานกีฬาแสงทิพย์ ฉีดวัคซีนได้วันละ 600 คน รวม 1,800 คน นอกจากนี้ ยังจัดหน่วยเคลื่อนที่ตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ โควิด กลุ่มเสี่ยงที่ทำงานสถานบริการในเขตวัฒนา และเขตคลองเตย ที่บริเวณโออาร์

นา ทองหล่อ 10

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา มีมติให้ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งในเขตวัฒนา 81 แห่ง และเขตคลองเตย 75 แห่ง ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ย่านทองหล่อ และปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการทุกแห่งในเขตบางแค 40 แห่ง ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รวมสถานบริการที่ปิดทั้งหมด 196 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 6-19 เมษายน พร้อมให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจแนะนำสถานบริการที่เปิดบริการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด

#### หมอย้ายฉีดวัคซีนเข็มแรกยังเสี่ยง

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโควิดเป็นเพียงมาตรการเสริมที่ช่วยสร้างเกราะป้องกันให้กับคนในพื้นที่ระบาด การฉีดวัคซีนผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ระบาด จะได้ผลดีที่สุกกับผู้ที่ไม่เคยมีประวัติการติดเชื้อเลย หลังจากฉีดวัคซีนแล้ว จะใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันประมาณ 14 วัน แต่ยังไม่ใช่ว่าระดับภูมิคุ้มกันสูงที่สุด เนื่องจากต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว 14 วัน เพื่อหาระดับภูมิคุ้มกัน ซึ่งทางทฤษฎีการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะสร้างภูมิคุ้มกัน 3 รูปแบบ คือ 1.ฉีดเข็มที่ 1 ภูมิคุ้มกันขึ้นระดับหนึ่งเมื่อฉีดเข็มที่ 2 ทำให้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับที่ป้องกันได้ดีที่สุด เราเน้นย้ำเสมอว่ายังไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 100% 2.ฉีดครบ 2 เข็ม มีภูมิคุ้มกันขึ้นในระดับที่ป้องกันโรคได้ และภูมิคุ้มกันอยู่ต่อเนื่องไปอีก 3-5 เดือน อาจต้องฉีดซ้ำทุกปี และ 3.ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว มีระดับภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุด และภูมิคุ้มกันอยู่นานหลายปีหรือตลอดชีวิต

“จึงต้องเน้นย้ำว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้ว ไม่ได้แปลว่าโรคจะหายไปในพื้นที่ ทุกคนยังต้องป้องกันตัวเอง เห็นได้จากหลายประเทศในยุโรป ที่ฉีดวัคซีนจำนวนมากแล้ว แต่ยังคง

เชื้อสูงขึ้น เนื่องจากป้องกันน้อยลง จนต้องล็อกดาวน์อีกครั้ง จึงต้องเน้นย้ำเรื่องสวมหน้ากากอนามัย ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ได้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นอีก” นพ.ศุภกิจกล่าว

#### ‘อนูทิน’ยันไม่มีล็อกดาวน์

ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนูทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการปรับโซนพื้นที่ต่างๆ ตามสถานการณ์โควิดว่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน ศบค.ชุดเล็กประชุมร่วมกับ สธ.แล้ว คงจะไม่มีการล็อกดาวน์หรือกักตัว หากไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อจำนวนมาก เมื่อถามว่า ไล่ตั้งแต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความกังวลว่าจะมีการระบาดมากขึ้น นายอนูทินกล่าวว่า จริงๆ แล้วประเพณีสงกรานต์ดีให้กลับไปขอพรพญกาวิ ผู้หลักผู้ใหญ่ ไม่ใช่กลับไปสนุกเฮฮา กินเหล้า หรือไปเที่ยวในที่ที่คนหมู่มาก

เมื่อถามว่า หากประกาศพื้นที่สีแดงในบางจังหวัด ยังเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ใช่หรือไม่ นายอนูทินกล่าวว่า การเดินทางเป็นเรื่องปกติ พื้นที่สีแดงคือร้านอาหารเปิดได้ถึง 21.00 น. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามมิดนตรี เดินรำกัน เมื่อถามว่า หากคนในกรุงเทพฯ และพื้นที่เสี่ยงเดินทางไม่โดนตักกักตัวหรือไม่ นายอนูทินกล่าวว่า “ไม่มี เราตักกักเฉพาะคนที่ติดเชื้อและคนที่เสี่ยงสูงต้องช่วยกัน อย่าเพิ่งรักสนุกเกินไป เราเห็นว่ามันมาจากกลุ่มไหน บางคนแยกแวกกัน แต่ใช้น้ำแข็งถึงเดี๋ยวก็ติดได้ พอแก้วต่อมาเชื่อมั่นก็มาด้วย อย่างที่ทองหล่อ มีคน 240



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๓)

คน ติดลัก 148 คน ก็ได้แล้ว"

## 'ศักดิ์สยาม'ปิดเที่ยวของหลอ

เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่ามี ส.ส.และรัฐมนตรีไปในพื้นที่เสี่ยงด้วย นายอนุทินกล่าวว่า รัฐมนตรีไม่เกี่ยว ใครก็ไม่สมควรไปเที่ยวในสถานที่ที่มีความเสี่ยงทั้งนั้น เมื่อรู้อยู่แล้วว่าตรงไหนเป็นจุดเสี่ยงก็ต้องพยายามเสี่ยงในช่วงนี้ หากถึงเดือนมิถุนายน วัคซีนมาและฉีดกันถ้วนหน้า ค่อยกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม

นายศักดิ์สยาม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่ใช่รัฐมนตรีที่ไปย่านท่องเที่ยวตามที่มีข่าว ถ้าไปตนก็ร่วงแล้วลี ขณะนี้ร่างกายแข็งแรงและฉีดวัคซีนครบ 2 โดส แล้ว ไม่ทราบว่าใครปล่อยข่าวหรือมีเจตนาอะไร

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขอคนไทยอย่าลืมนะที่จะเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ แม้โควิดจะระบาดไปหลายพื้นที่ แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สงกรานต์นี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวมากที่สุด ก่อนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยเข้าประเทศ

## 'ศักดิ์สยาม'กักตัว-หน้าห้องป่วย

ต่อมา นายศักดิ์สยาม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า จำเป็นต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เริ่มจากวันที่ 7 เมษายน เป็นต้นไป โดยจะทำงานที่บ้านพัก เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องทำงานของตน ตรวจพบเชื้อโควิดเมื่อวันที่

ที่ 6 เมษายน และรายงานให้ตนทราบในวันที่ "เมื่อทราบเรื่องดังกล่าว ผมจึงรีบไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยไม่พบเชื้อแต่อย่างใด แต่เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ผมจึงจำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และลาการประชุม ครม.วันที่ 7 เมษายนด้วย" นายศักดิ์สยามกล่าว

## กลุ่มเสียงแห่เข้ายื่นดี'ตรีบุษ'

ที่ จ.สระแก้ว รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว แจ้งพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 12 ราย เป็นชาย 3 คน หญิง 9 คน รวมมีผู้ป่วยรักษาตัวที่ รพ. 13 คน หากรวมผู้ติดเชื้ออีก 2 ราย ที่เป็นการดีและกรรยาจากฝับริสต์สลบ ย่าน

(อ่านต่อหน้า 5)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๓





# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

## ต่อจากหน้า 3

### โควิด

ทองหล่อ ที่ติดเชื้อโควิด รักษาตัวที่ รพ.เกษมราษฎร์ อรัญประเทศ ถือว่า จ.สระแก้ว พบเชื้อจากคลัสเตอร์ คริสต์มาส ยานทองหล่อเบื้องต้น 15 คนแล้ว

นายเกียรติศักดิ์ จันทร์หา ผู้ว่าสระแก้ว พร้อม นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สสจ.สระแก้ว แถลงข่าวพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 2 ราย เป็นสามีภรรยา โดยฝ่ายชายไทย อายุ 44 ปี อาชีพผู้จัดการร้านโบว์ลิ่งผับ เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 6 ซึ่งเชื่อมโยงกับคริสตมาสคลับ ทองหล่อ กทม. ส่วนฝ่ายหญิงอายุ 35 ปี อาชีพแม่บ้าน ทั้งคู่อยู่ที่บ้านในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ทีมลงไปสอบสวนโรคค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้น 123 คน เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 23 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้พบผู้สัมผัสเสี่ยงในกลุ่มคลัสเตอร์ที่พบผู้ติดเชื้อดังกล่าว เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่บ้านสวนน้ำเขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายนด้วย ซึ่งมีคนไปแสดงความยินดีหลายพันคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว และ ส.อบจ.บางคนมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงด้วย ทำให้นายบริหารเข้มแข็ง ปลัด อบจ.สระแก้ว ยกเลิกงานรดน้ำคำหัวเมืองในเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 9 เมษายน

### 'ตรีนุช' ตรวจเป็นลบ-กักตัว 14 วัน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ทราบข่าวว่าเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา มีหนึ่งในผู้เข้าร่วมแสดงความยินดีที่ตนเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่า ศธ. ที่บ้านสวนน้ำเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ติดเชื้อโควิด-19 ตนจึงรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที ซึ่งเบื้องต้นผลตรวจออกมาเป็นลบ และจะตรวจเชื้ออีกครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจ อย่างไรก็ตาม ตนขอแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน โดยจะปฏิบัติงานเวิร์ก ฟรอม โฮม

"ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความห่วงใยและขออภัยมา ณ ที่นี้ ที่ทำให้หลายท่านวิตกกังวล จึงขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านทราบข่าวผลการตรวจเบื้องต้นก่อน ขณะเดียวกันดิฉันสั่งการไปยังผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ให้เร่งเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานรูปแบบออนไลน์ สามารถติดต่อติดกันได้ตลอดเวลา โดยประชุมผ่านโปรแกรม Zoom และ

แอปพลิเคชันไลน์ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเดินทางต่อไปได้ สำหรับประชาชนทั่วไปก็สามารถติดต่อหรือแจ้งข้อมูลให้ดิฉันได้ทางเฟซบุ๊ก "ตรีนุช เทียนทอง" ทั้งนี้ ดิฉันขอให้ความมั่นใจว่ากรมพัฒนาการศึกษาจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่สะอึกสะอื้น" น.ส.ตรีนุชกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง น.ส.ตรีนุชเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ. มีผู้บริหาร ศธ. และบุคลากรเข้าแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 เมษายน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมอบนโยบายที่ ศธ. โดยมี น.ส.ตรีนุช และช่วยว่าการ ศธ. พร้อมผู้บริหารองค์กรหลัก และข้าราชการเข้าร่วมจำนวนมาก

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่า ศธ. กล่าวว่า ตนเข้าร่วมรับมอบนโยบายจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ด้วย แม้ตนจะมีความเสี่ยงต่ำ และฉีดวัคซีนไปแล้ว 1 เข็ม แต่ได้ปรึกษาหมอแล้ว หมอให้ไปตรวจหาเชื้อ ดังนั้น ตนจึงลาประชุม ครม. ส่วนต้องกักตัวหรือไม่ ต้องรอให้หมอเป็นผู้พิจารณา

### 'วิษณุ' กักตัว-ลาประชุม 'ครม.'

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทราบเรื่องที่ น.ส.ตรีนุชกักตัวแล้ว ส่วนวันที่ตนไปมอบนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา นั้น ตนสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอด

เมื่อถามว่า ต้องไปตรวจหาเชื้อ หรือต้อง

กักตัวด้วยหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า กำลังรอรับแจ้งจากกรมควบคุมโรคอยู่ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร ถ้าจำเป็นต้องไปตรวจ ก็พร้อมทำ หรือถ้าต้องกักตัว 14 วัน ก็ไม่เป็นไร

ต่อมา นายวิษณุให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่า ตนจะไปตรวจหาเชื้อโควิด และได้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวแล้ว แพทย์ระบุว่ายังไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่ตนเห็นว่าช่วงนี้ไม่มีภารกิจอะไรมา มีเพียงการประชุม ครม. และใกล้วันหยุดยาวสงกรานต์ เพื่อให้มั่นใจตนจะลาประชุม ครม. วันที่ 7 เมษายน และขอ กักตัว 14 วัน โดยจะทำงานจากที่บ้านหรือเวิร์ก ฟรอม โฮม และหลังสงกรานต์กลับมาทำงานได้พอดี

### ครม. เปลี่ยนเป็นประชุมทางไกล

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวิลาส เลขานุการ ครม. กล่าวว่า ประชุม ครม. ในวันที่ 7 เมษายน ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยเปลี่ยนจากตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มาใช้ที่ตึกบัญชาการ 1 แทน

นางพัทริยา ทวีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก กล่าวว่า สำหรับการแถลงข่าวการประชุม ครม. ขอให้สื่อมวลชนฟังจากเพจไทยคู่ฟ้าแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนายวิษณุที่ได้พบปะกับนางตรีนุชแล้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พบและพูดคุยกับนางตรีนุช และนายชัยวุฒิ อานาคานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) อย่างใกล้ชิดที่ตึกไทยคู่ฟ้า ช่วงเที่ยงวันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมาด้วย ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า พล.อ.ประยุทธ์ และนายชัยวุฒิ จะต้องกักตัวหรือไม่

### 'เฉลิมชัย'-ส.ส.ปชป. กักตัว

นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนพร้อมเพื่อน ส.ส. ประกาศขอ กักตัว 14 วัน เนื่องจากเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในวันครบรอบวันก่อตั้งพรรค โดยเดินทางไปพร้อมกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พรรค ปชป. โดยมี ส.ส.พรรค ปชป. ที่ร่วมเดินทางไปด้วย คือนายนิรศ ชำนาญกิจ ส.ส.พัทลุง นายเดโชอิศม์ ชาวทอง ส.ส.สงขลา, พล.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ ส.ส.สงขลา และนายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทั้งหมดขอ กักตัว 14 วัน โดยไม่เข้าร่วมประชุมร่วมรัฐสภา



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

## 'แสดมบี' นักร้องดังติดโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิดหลายราย จากสถานบันเทิงย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ นั้น ต่อมาแสดมบี อภิวัชร เอื้อถาวรสุข นักร้องชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม stampapiwat ประกาศยกเลิกงานคอนเสิร์ตทั้งหมด พร้อมกักตัวเป็นเวลา 14 วัน หลังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เข้าชมคอนเสิร์ตที่ถนนชั้นแสดงย่านทองหล่อ เมื่อวันที่ 2 เมษายน

โดยระบุว่า "คืนวันศุกร์ที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ผมได้ไปทำการแสดงดนตรีในงานเลี้ยงที่โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ทองหล่อ วันที่ 5 เมษายน ผมได้รับแจ้งมาว่า มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด คนหนึ่งมาร่วมในงานนั้นด้วยเมื่อได้รับแจ้ง ดังนั้น ผมและทีมงานทุกคนจึงรีบเดินทางไปตรวจหาเชื้อทันที และจะกักตัว 14 วัน นับจากวันที่ไปในพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด และจะตรวจหาเชื้ออีกครั้งก่อนออกจากกักตัวครับ ต้องกราบขออภัยเจ้าของงานที่จำเป็นต้องยกเลิกในระหว่างการกักตัวนี้เป็นอย่างสูงครับ สำหรับผลการตรวจจะนำมาบอกต่อไปนะครับ ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ"

ล่าสุดแสดมบีโพสต์ผลตรวจ "พบติดเชื้อโควิด กำลังไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ตามขั้นตอน"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา แสดมบีได้ไปเล่นคอนเสิร์ตในงานเลี้ยงธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.) ที่เกาะช้าง จ.ตราด ด้วย โดยมีผู้สื่อข่าวหลายคนจาก

สำนักต่างๆ ไปร่วมงานนี้ด้วย

ต่อมาฝ่ายประชาสัมพันธ์ ออส. ส่งข้อความถึงผู้สื่อข่าวที่ไปร่วมงานว่า "ขอแจ้งผลการตรวจ ของแสดมบี ผลออกมาเป็น Positive ติดเชื้อโควิดค่ะ ขอให้ทุกคนรีบไปตรวจเช็ก โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด และต้องขอกักตัว ที่เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดนี้กับคณะของเรา"

ขณะที่กระทรวงการคลังแจ้งปิดห้องนักข่าวประจำกระทรวง เนื่องจากมีนักข่าวหลายคนไปร่วมงาน ออส.

## 'ฟ้าใส' พีอาร์คริสตัลคลับก็ติด

ขณะที่ "น้องฟ้าใส แสดนิต" พีอาร์สาว ร้าน Krystal Club ย่านทองหล่อ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "ตอนนี้ผลออกมาแล้วนะค่ะ ฟ้าพบเชื้อโควิดนะค่ะ ใครอยู่ใกล้หรือสัมผัสฟ้า รีบไปตรวจจะนะค่ะ เพื่อจะได้รักษาหายไวไว ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะค่ะ"

นอกจากนี้ ยังระบุว่า "เริ่มมีไข้เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา แต่คิดว่าตัวเองทำงานหนัก และพักผ่อนน้อยสะสม จนวันที่ 31 มีนาคม ไข้ลดลง และไม่มีอาการใดๆ จึงออกมาเที่ยวกับเพื่อนที่สถานบันเทิง ในวันที่ 1 เมษายน และ 2 เมษายน แต่หลังจากกลับจากไปเที่ยว มีอาการไอ และเสียงเปลี่ยน วันที่ 3 เมษายน จึงไปตรวจ และผลออกเมื่อวันที่ 5 เมษายน ว่าพบเชื้อ

## ผับกรุงลามาเชียงใหม่ติดเชื้อ 6

ที่ จ.เชียงใหม่ จากพบผู้ติดเชื้อโควิด 4 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 70-73 หลังไม่พบผู้ติดเชื้อมานานเกือบ 3 เดือน โดยเป็นชายทั้ง 4 คน โดยรายที่ 4 มีสัญชาติจีน ทั้งหมดมีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงใน กทม.และนนทบุรี เมื่อมา จ.เชียงใหม่ ทราบข่าวการ

แพร่ระบาดของโควิดในสถานบันเทิง จึงเข้ารับการตรวจเชื้อ ผลเป็นบวก จึงเข้ารับการรักษาดูที่ รพ.นครพิงค์ พร้อมแจ้งกลุ่มเสี่ยง 131 คน มาตรวจหาเชื้อแล้ว เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 7 คน เบื้องต้นผลตรวจไม่พบเชื้อ 6 ราย

ต่อมาที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ตี๋อ่อน รองผู้ว่าเชียงใหม่ และ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์ สสจ.เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มอีก 2 ราย เป็นหญิง จ.พะเยา ตรวจพบเมื่อวันที่ 5 เมษายน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม-3 เมษายน มา จ.เชียงใหม่ พักที่เกสต์เฮาส์ย่านคูเมือง ไปที่ร้านจอร์มอัสคาเฟ่ และร้าน GROUND นิมนามเหมินท์ ซอย 13 ทุกวัน นำมารับเชื้อจากร้านจอร์มอัสคาเฟ่ และร้าน GROUND จึงต้องตรวจสอบผู้ประกอบการและพนักงานทุกคน อีกรายเป็นชายเดินทางมา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD 3425 ทราบข่าวว่าเพื่อนชาวจีนติดเชื้อ จึงไปตรวจและพบเชื้อ มีประวัติเดินทางไปกับเพื่อนที่กรุงเทพฯ และไปพื้นที่พืชมูลาชา

"รวมแล้วมีผู้ติดเชื้อใหม่ 6 ราย กลุ่มเสี่ยงจากผู้ป่วยทั้ง 6 ราย นำมีจะประมาณ 200 กว่าราย ตัวเลขยังไม่นิ่ง ต้องรอการตรวจสถานบริการเพิ่มเติม คลัสเตอร์ไม่ใหญ่มาก แนวโน้มเชียงใหม่จะเข้าสู่การระบาดรอบที่ 3 แต่ขอให้เป็นการระบาดขนาดเล็ก" นพ.จตุชัยกล่าว

## เชียงใหม่สั่งปิด 2 ผับชื่อดัง

ด้านนายวีระพันธ์กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อมีมติให้มีคำสั่งปิดร้านจอร์มอัสคาเฟ่ และร้าน GROUND ชั่วคราว 14 วัน และมีคำสั่งให้สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่ง ปิดเวลา 23.00 น. ร้านอาหารเปิดได้แต่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่เวลา 23.00 น.

วันเดียวกัน รถชินนิรภัยพระราชทานออกเก็บตัวอย่างเชิงรุกพนักงานร้านจอร์มอัสคาเฟ่ สถานบันเทิงชื่อดัง ย่านถนนนิมนามเหมินท์ อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาช่วงเทศกาลสงกรานต์

จ.ลำปาง พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 1 ราย เป็นหญิง อายุ 23 ปี แต่ไม่ทำงานที่คลินิกเสริมความงามใน จ.นนทบุรี มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงทองหล่อ กรุงเทพฯ ก่อนเดินทางกลับ จ.ลำปาง สอบสวนโรคผู้อยู่ใกล้



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

ขีดสัมผัสเสียงสูง 10 ราย จะทราบผลในวัน  
ที่ 7 เมษายน

## คลังเคสผู้ป่วยอหิวาต์หลายจว.

จ.ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ชลบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่ม 23 ราย พบใน อ.ศรีราชา 17 ราย อ.บางละมุง 1 ราย อ.พนัสนิคม 2 ราย อ.พานทอง 1 ราย และผู้ป่วยจากกรุงเทพฯ และ จ.ระยอง แห่งละ 1 รายมารับการใน รพ. ที่ จ.ชลบุรี ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคริสตัลคลับ กรุงเทพฯ รวม 17 ราย เป็นชายญี่ปุ่น 4 ราย ชาวไทย 13 ราย และพนักงานร้านคริสตัลคลับ 1 ราย ส่วนการตรวจผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ รอผลตรวจอีก 116 ราย

จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สสจ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดรายที่ 63 เป็นชายชาวญี่ปุ่น อายุ 46 ปี เป็นผู้บริหารโรงงานแห่งหนึ่ง ในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อาศัยในห้องเช่า หมู่ 4 ต.คานหาม อ.อุทัย มีประวัติไปสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่ รพ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.วันที่ 5 เมษายน สสจ.สมุทรสาคร รายงานการพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 7 ราย จากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลทั้งหมด เป็นคนไทย 2 ราย และต่างชาติ 5 ราย

จ.นครปฐม สสจ.นครปฐม พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย รายที่ 183 เป็นหญิง อายุ 24 ปี ชาวตำบลศาลายา อ.พุทธมณฑล สัมผัสจากสถานบันเทิง กรุงเทพฯ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค

จ.นนทบุรี รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 ราย อยู่พื้นที่ อ.เมือง 4 ราย อ.ปากเกร็ด 5 ราย อ.บางบัวทอง 5 ราย อ.บางใหญ่ 3 ราย อ.บางกรวย 2 ราย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

จ.ปทุมธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นหญิงไทยอายุ 30 ปี ทำงานศูนย์อียูซู คลองสี่ อ.ลำลูกกา อีกรายหญิงชาวเมียนมา อายุ 42 ปี เป็นแม่บ้านทำความสะอาดอาคารพาณิชย์ ตลาดพรพัฒน์ ต.ประชาธิปไตย อ.ธัญบุรี

## ล้งปิดผับดังหัวหิน-ติดเชื้ออหิวาต์

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่เป็นสามีภรรยาใน อ.หัวหิน เดินทางจาก จ.นนทบุรี มาเยี่ยมญาติที่ชุมชนเพชร สระสงวณ เทศบาลเมืองหัวหิน ต่อมามีอาการป่วย เข้ารับการรักษาที่ รพ.กรุงเทพ-หัวหิน ตรวจพบเชื้อโควิด พบว่าผู้ป่วยเดินทางไปหลายสถานที่ในเทศบาลเมืองหัวหิน จึงเก็บตัวอย่างผู้สัมผัสใกล้ชิดไปตรวจหาเชื้อได้แก่ เพื่อนและญาติ 5 คนที่ไปเที่ยวผับมกยาหัวหิน พบผู้ติดเชื้อ 3 ราย ส่วนอีก 2 ราย รอניתเก็บตัวอย่าง ส่วนเพื่อนและญาติอีก 4 คนที่ไปร้านตั้งเกาหลี่ พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยใหม่ 6 ราย

“แจ้งให้ประชาชนที่ไปผับมกยา หัวหิน วันที่ 30 มีนาคม และร้านตั้งเกาหลี่ หัวหิน วันที่ 1 เมษายน ไปตรวจคัดกรองโควิด ขณะที่จังหวัดมีคำสั่งปิดผับมกยาชั่วคราว 14 วัน และให้พนักงานกักตัวดูอาการอยู่ที่บ้าน ขณะนี้เข้มงวดเฝ้าระวังมากขึ้น โดยเฉพาะผับ บาร์ สถานบันเทิง หลังพบว่า เป็นแหล่งแพร่ระบาดในหลายจังหวัด” นพ.สุริยะกล่าว

รายงานข่าวแจ้งว่า อาจพบผู้ติดเชื้ออีกหลายราย จากการไปเที่ยวผับมกยา อ.หัวหิน เนื่องจากคืนวันที่ 30 มีนาคม มีการจัดคอนเสิร์ตโดยศิลปินแร็ปชื่อดัง มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากร่วมดื่มกินและเต้นรำ โดยไม่มีการเว้นระยะห่าง ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าผับดังกล่าวเปิดถึงเวลา 02.00 น.ซึ่งน่าขัดคำสั่งจังหวัด ขณะที่คืนวันที่ 5 เมษายน เดิมมีคิวการแสดงของ ดา เอ็นโดฟิน นักร้องชื่อดัง แต่เจ้าตัวแจ้งงดการแสดงและขอกักตัว 14 วันหลังพบทีมงานติดเชื้อโควิด

## คุณราพบติดเชื้อเพิ่มอีก 1

ที่เรือนจำกลางนครราชสีมา จ.นครราชสีมา นางนิภา งามไตรโร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการเรือนจำประธานเขต 9 เดินทางมาสนับสนุนเงิน

ค่าใช้จ่ายและวัสดุอุปกรณ์ใช้ภายใน รพ.สนาม ในพื้นที่แดน 2 และแดน 6

นายแพทย์พงศ์ ใจคลองแคล้ว ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครราชสีมา กล่าวว่า จากการตรวจคัดกรองผู้ต้องขัง 631 คน จากยอดรวม 2,334 คน พบติดเชื้อโควิด 127 คน เพิ่มใหม่อีก 1 คน ทุกคนไม่มีอาการรุนแรง ยกเว้น 4 คนที่รักษาอยู่ที่ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

ส่วนกรณีผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมกิจกรรมที่ จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งผู้ต้องขังและเยาวชนกลุ่มต่างๆ 200 คนจาก 15 องค์กร แยกกักตัวหลังจากเดินทางมารายงานตัวและคัดกรองกับเจ้าหน้าที่แล้ว ตามโรงเรียนหรือบ้านพักพบว่า 1 ใน 200 คน ที่กักตัวในสถานที่ศึกษาแห่งหนึ่งใน อ.เมืองนราธิวาส มีอาการไข้ ส่งตัวไปรักษาที่ รพ.สุโหงโก-ลก แล้ว

## บึงกาฬคุมเข้มคน 9จว.เข้าพื้นที่

ที่ จ.บึงกาฬ คณะกรรมการจัดเตียง ศิริวิหาร (วัดภูทอก) แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธธรรม มีมติให้ปิดการเข้าชมภูทอก ช่วงสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด

ขณะที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.บึงกาฬ ออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.บึงกาฬ โดยกลุ่มเสี่ยงคือผู้เดินทางมาจาก 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพฯ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก และราชบุรี ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เหล่านี้ต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บันทึกไทม์ไลน์ 14 วัน กรณีเก็บสิ่งส่งตรวจ, ลงทะเบียน Buengkan Tracer Covid-19 QR Code, ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT.

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๕)

พิจารณาเก็บสิ่งส่งตรวจ ในกรณีมาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักกันตัวที่บ้าน 14 วัน หรือ local Quarantine โรงพยาบาลบึงกาฬ

จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าขอนแก่น กล่าวว่ หลังพบบุคลากรทางการแพทย์ รพ.ศรีนครินทร์ 2 รายติดเชื้อโควิด ล่าสุดทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นออกคำสั่งให้ตั้งจุดคัดกรองคนเฝ้าระวังในทุกสถานที่ ตั้งแต่วันที่ 6-18 เมษายน

## หมอจุฬาฯชี้ส่อระบาดระลอก3

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทย ซึ่งล่าสุดคือพบคลัสเตอร์สถานบันเทิงโดยระบุว่า “ระลอก 3 ขณะนี้เข้ามาตามคุณสมบัติแล้ว คือคนติดเชื้อไม่มีอาการกระจายไปทั่วแล้ว รอสัญญาณสุดท้าย การออกอาการที่ต้องเข้าโรงพยาบาล ที่เป็น

อาการหนัก”

ต่อมา ศ.นพ.ธีระวัฒน์โพสต์อีกว่า “รพ.ตั้งแห่งหนึ่ง ตรวจคนใช้แบบไดรฟ์ ทู (drive through) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนกว่า 1,000 ราย พบผู้ติดเชื้อถึงวันที่ 5 เมษายน 106 ราย หรือประมาณร้อยละ 9 ส่วนใหญ่ไปเที่ยวสถานบันเทิง”

## สธ.แจงแนวจัดกิจกรรมสงกรานต์

วันเดียวกัน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่ ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์นี้ ศบค.ให้เดินทางข้ามจังหวัด และจัดกิจกรรมบางอย่างได้ เช่น พิธีสงฆ์น้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ แต่ช่วงนี้ยังคงมีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก

“สำหรับ แนวทางการจัดกิจกรรมสงกรานต์ปีนี้ ให้เน้น ‘ริน รด พรหม สวมหน้ากาก ไม่สาตน้ำ’ ในการรดน้ำผู้ใหญ่ ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามขนาดสถานที่ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร หลีกเลี่ยงจัดในที่คับแคบหรือในห้องปรับอากาศ เรียงแถวเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยทุกคน หลีกเลี่ยงรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกัน ส่วนการจัดงานสงกรานต์ให้จัดตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเช่นกัน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง จัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งดสาตน้ำ งดประแป้ง งดปาร์ตีไฟม. หลีกเลี่ยงจัดเลี้ยงสังสรรค์” นพ.โอภาสกล่าว

## ยันแอสตราฯโยงเกิดล้มเลือด

อินดิเพนเดนซ์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (อีเอ็มเอ) ออกมาเผยว่ มีความเชื่อมโยงกันระหว่างวัคซีนแอสตราเซนเนกา และอาการล้มเลือดอุดตัน ที่พบกับผู้ฉีดวัคซีนจำนวนหนึ่งในทวีปยุโรป

นายมาร์โค ควาเลรี หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์วัคซีนอีเอ็มเอ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อิลเมสแซกเกโร ว่ ชัดเจนว่ มีความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีน แต่เวลานี้ยังไม่ชัดเจนว่ อะไรทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบกลับดังกล่าว ขึ้น จำนวนผู้เกิดอาการล้มเลือดในสมงอุดตันในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนอายุน้อยนั้นมีจำนวนมากกว่าที่คาด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรทั่วไป

ทั้งนี้ อีเอ็มเอยืนยันเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ สาเหตุที่เชื่อมโยงอาการดังกล่าวกับวัคซีนนั้นยังไม่ได้รับการพิสูจน์ และยังคงแนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีน เพราะช่วยลดความเสี่ยงเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิตลง ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าผลข้างเคียง



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒

## แพทย์เตือนอย่าเชื่อ! ชาวหลวง 'หัวเตย ชิง เกลือ' รักษา มะเร็ง

ตามที่มีกระแสข่าวทางสื่อออนไลน์ระบุว่า หัวเตย หัวชิง เกลือ แชน้ำทิ้งไว้แล้วดื่ม รักษาโรคมะเร็งนั้น

เมื่อวันที่ 5 เมษายน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว พบว่าหัวเตย หัวชิง และเกลือ ไม่สามารถนำมาใช้รักษามะเร็งในมนุษย์ได้

นพ.สมศักดิ์กล่าวว่า เตยและชิงเป็นพืชสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์ ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในตำรับยาไทยหลายชนิด พืชดังกล่าวมีสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเชื่อว่าอาจมีส่วนในการยับยั้งเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าว

เป็นเพียงงานวิจัยเบื้องต้น และเป็นการศึกษาวิจัยระดับเซลล์ในห้องปฏิบัติการ (แล็บ) เท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าส่วนผสมของหัวเตย ชิง และเกลือ สามารถรักษามะเร็งในมนุษย์ได้

ด้าน นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า การนำข้อมูลข่าวสารไม่ผ่านการตรวจสอบมาเผยแพร่ อาจส่งผลทำให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน และลดโอกาสการรักษาทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ควรศึกษารายละเอียดด้านสรรพคุณ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา และวิธีการใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์จะดีกว่า

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑๒

ส่องโรค  
ไขสุขภาพ

## โรคแพนิค

**โร**คแพนิค (Panic Disorder) หรือที่รู้จักในชื่อ โรคตื่นตระหนก หรือภาวะตื่นตระหนก อาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงใหม่สำหรับคนไทย

ทั้งนี้ พญ.ประวิมลนุช เพ็ญภาสกันต์ จิตแพทย์ คลินิกอายุรกรรม รพ.หัวเฉียว ให้ข้อมูลว่า ผู้ป่วยโรคแพนิคจะมีอาการแสดงที่พบได้บ่อย คือ มีความรู้สึกกลัว กังวล หรือกระวนกระวายใจขึ้นมามากโดยไม่มีสาเหตุ มีอาการทันที หลายครั้งที่ผู้ป่วยไม่สามารถอธิบายความรู้สึกตื่นกลัวออกมาเป็นคำพูดได้ ทำให้คนรอบข้างไม่เข้าใจ นอกจากนี้ผู้ป่วยหลายคนมักจะมีอาการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ตัวสั่น รู้สึกเวียนวูบ หรือชาตามมือและเท้า ใจเต้นเร็ว ตื่นแรง ใจหวิวๆ มีอาการคล้ายจะเป็นลม ในบางรายอาจมีอาการวิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน มวนท้อง หรืออาจมีอาการหายใจเข้าลำบาก หายใจสั้น แน่นหน้าอก และมีอาการมือจับเกร็งร่วมด้วย โดยทั่วไประยะเวลาที่มีอาการจะนานไม่กี่นาที หรืออาจอยู่ยาวนานถึงครึ่งชั่วโมง

จากอาการดังกล่าวมักจะสร้างความกังวลให้ผู้ป่วยมากขึ้น กล่าวว่าจะมีอาการเกิดขึ้นอีกหรือไม่ ผู้ป่วยจึงไม่กล้าออกไปไหนมาไหนคนเดียว กล่าวว่าจะมีอาการแล้วไม่มีผู้ช่วยเหลือหรือไปห้องฉุกเฉินเมื่อมีอาการทันที และเมื่อผลตรวจไม่พบความผิดปกติก็มักจะสร้างความกังวลต่อเนื่องให้ผู้ป่วย กล่าวว่าจะเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โรคเส้นเลือดในสมอง ที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ ทำให้เปลี่ยนสถานที่รักษา และพยายามหาสาเหตุอาการจนเกิดเป็นความเครียดกังวลเรื้อรัง มีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สมรรถภาพการทำงาน ในบางรายอาจนำไปสู่การเกิดโรคซึมเศร้า

ปัจจุบันทางการแพทย์พบว่า โรคแพนิคมีสาเหตุจากการทำงานผิดปกติของสมอง โดยที่สมองตีความสิ่งเร้าซึ่งสิ่งกระตุ้นที่ไม่อันตรายกลายเป็นสิ่งอันตราย จึงเกิดปฏิกิริยาของร่างกายที่รุนแรงขึ้นทันที และพบว่าเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาทในสมองที่เสียสมดุลจากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม ความเครียด เป็นต้น ในการวินิจฉัยโรคจำเป็นต้องแยกโรคจากโรคทางกายอื่นๆ ที่อาจจะแสดงอาการคล้ายกัน เช่น โรคไทรอยด์ หรือโรคความผิดปกติทางฮอร์โมนต่างๆ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น

หากคนรอบตัวมีอาการดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์หรือจิตแพทย์ เพื่อรับการรักษา โดยการกินยาเพื่อช่วยปรับสารเคมีในสมองและการทำจิตบำบัดเพื่อปรับวิธีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า ปรับวิธีการดำเนินชีวิตเพื่อลดความตึงเครียด ทำให้คุณภาพชีวิต การทำงาน การเข้าสังคมดีขึ้น และปัจจุบัน คลินิกอายุรกรรม รพ.หัวเฉียวก็รักษาโรคนี้ได้



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

